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บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 
  การศึกษาวจิยั  เร่ือง บทบาทดา้นนิติบญัญติัของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรี:  
กรณีศึกษาสภาเทศบาลต าบลในจงัหวดันครปฐม เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research) 
ในการวจิยัคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรี ในเขตจงัหวดั
นครปฐม  จ านวน  18  แห่ง  มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรี จ านวน  37  คน ด ารงต าแหน่ง
อยูร่ะหวา่ง  พ.ศ. 2552 – 2556  กลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง จ านวน  15  คน  ใชก้ารสัมภาษณ์แบบเชิงลึกและการสนทนาแบบไม่เป็น
ทางการและการสังเกตครอบคลุมเน้ือหาตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์และน าเสนอเป็นล าดบัดงัน้ี 
   
 1.  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรี 
      1.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
      1.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลบทบาทดา้นนิติบญัญติัของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็น
สตรีของสภาเทศบาลต าบลในจงัหวดันครปฐม 
    
  2.  การวเิคราะห์ขอ้มูลบทบาทสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรี 
  2.1  บทบาทในการเสนอร่างเทศบญัญติัหรือการมีส่วนร่วม 
  2.2  บทบาทดา้นการอภิปรายร่างเทศบญัญติั 
  2.3  บทบาทดา้นการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั 
  2.4  บทบาทดา้นการลงมติร่างเทศบญัญติั 
    2.5  บทบาทดา้นการควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร 
 

1.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทีเ่ป็นสตรี 
 
 จากการสัมภาษณ์สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรีของเทศบาลต าบลในจงัหวดั
นครปฐม  ผูว้จิยัไดส้รุปประเด็นต่าง ๆ และแบ่งการเสนอขอ้มูลเป็น  2  ส่วนดงัน้ี 
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   1.1  การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
   1.1.1  ข้อมลูจากการวิเคราะห์ข้อมลูเทศบาลต าบลในจังหวดันครปฐม  จ านวน  18  
แห่ง  พบวา่มีจ านวนสมาชิกเทศบาลต าบล จ านวน 216  คน  เทศบาลต าบลท่ีมีสมาชิกสภาเทศบาล
เป็นสตรี จ านวน15  แห่งจ านวน  37  คนคิดเป็นร้อยละ  17.13 ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  แยก
ตามอ าเภอและเทศบาลต าบลดงัน้ี 
     1)  อ าเภอเมืองนครปฐมมีเทศบาลต าบล จ านวน  5  แห่ง  มีสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลจ านวน 60 คน  เป็นสตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 เทศบาลต าบลโพรง
มะเด่ือและเทศบาลต าบลบ่อพลบั แห่งละ  3คน เทศบาลต าบลธรรมศาลา จ านวน 2  คน เทศบาล
ต าบลมาบแค  และเทศบาลต าบลดอนยายหอมไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเป็นสตรีจากการสัมภาษณ์
แบบเชิงลึก  พบวา่ทั้งหมดเป็นกลุ่มท่ีสนบัสนุนนายกเทศมนตรีและเป็นเสียงขา้งมากในสภา
เทศบาล    
     2)  อ าเภอก าแพงแสน  มีเทศบาลต าบล จ านวน  1  แห่ง มีสมาชิกสภา
เทศบาลต าบล จ านวน  12 คน  เป็นสตรี จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.33 เทศบาลต าบล
ก าแพงแสน จ านวน 1 คน  จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  พบวา่เป็นกลุ่มท่ีสนบัสนุน
นายกเทศมนตรีและเป็นเสียงขา้งมากในสภาเทศบาล    
     3)  อ าเภอนครชัยศรีมีเทศบาลต าบลจ านวน  3  แห่ง มีสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบล จ านวน  36 คน  เป็นสตรีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ   13.89เทศบาลต าบลนครชยัศรี จ  านวน   
2คน และเทศบาลต าบลหว้ยพลู จ านวน  3  คน เทศบาลต าบลขนุแกว้ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเป็น
สตรีจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  พบวา่ทั้งหมดเป็นกลุ่มท่ีสนบัสนุนนายกเทศมนตรีและเป็นเสียง
ขา้งมากในสภาเทศบาล    
      4) อ าเภอดอนตูม  มีเทศบาลต าบล จ านวน  1  แห่ง มีสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบล จ านวน  12 คน  เป็นสตรี จ านวน 2  คน  คิดเป็นร้อยละ 16.67 เทศบาลต าบลสามง่าม  จ  านวน  
2 คน  จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  พบวา่ทั้งหมดเป็นกลุ่มท่ีสนบัสนุนนายกเทศมนตรีและเป็น
เสียงขา้งมากในสภาเทศบาล    
       5) อ าเภอบางเลนมีเทศบาลต าบล จ านวน  4 แห่ง มีสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบล จ านวน   48 คน  เป็นสตรี จ านวน  15  คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 เทศบาลต าบลรางกระทุ่ม 
จ านวน  6  คน จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  พบวา่จ านวน  4  คน  เป็นกลุ่มท่ีสนบัสนุน
นายกเทศมนตรีและเป็นเสียงขา้งมากในสภาเทศบาล  และอีกจ านวน  2  คนเป็นกลุ่มท่ีปฎิบติัหนา้ท่ี
ตามอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายเร่ืองใดเห็นวา่เกิดประโยชน์กบัประชาชนจะใหก้ารสนบัสนุน  ส่วน
เร่ืองใดท่ีเห็นวา่เกิดประโยชน์นอ้ยหรือมีผลกระทบกบัประชาชนมากจะไม่ใหก้ารสนบัสนุน
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เทศบาลต าบลบางหลวง  จ านวน 4  คน จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกพบวา่ในจ านวน3  คน เป็น
กลุ่มท่ีสนบัสนุนนายกเทศมนตรีและเป็นเสียงขา้งมากในสภาเทศบาล   และอีกจ านวน 1  คน เป็น
กลุ่มท่ีปฎิบติัหนา้ท่ีตามอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายเร่ืองใดเห็นวา่เกิดประโยชน์กบัประชาชนจะให้
การสนบัสนุน  ส่วนเร่ืองใดท่ีเห็นวา่เกิดประโยชน์นอ้ยหรือมีผลกระทบกบัประชาชนมากจะไม่ให้
การสนบัสนุน 
เทศบาลต าบลบางเลน จ านวน  3  คน  และเทศบาลต าบลล าพญา จ านวน  2  คน  จากการสัมภาษณ์
แบบเชิงลึก  พบวา่ทั้งหมดเป็นกลุ่มท่ีสนบัสนุนนายกเทศมนตรีและเป็นเสียงขา้งมากในสภา
เทศบาล    
      6) อ าเภอพุทธมณฑล มีเทศบาลต าบลจ านวน  2  แห่ง  มีสมาชิกสภา
เทศบาลต าบล จ านวน  24 คน เป็นสตรี จ านวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ 16.67 เทศบาลต าบลคลอง
โยง และเทศบาลต าบลศาลายา แห่งละ 1 คน  จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  พบวา่ทั้งหมดเป็นกลุ่ม
ท่ีสนบัสนุนนายกเทศมนตรีและเป็นเสียงขา้งมากในสภาเทศบาล    
      7) อ าเภอสามพราน  มีเทศบาลต าบล จ านวน  2  แห่ง  มีสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบล จ านวน  24 คน  เป็นสตรี จ านวน  4  คน คิดเป็นร้อยละ 16.67  เทศบาลต าบลออ้มใหญ่  
จ านวน  3  คน และเทศบาลต าบลบางกระทึก  จ านวน  1  คน จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  พบวา่
ทั้งหมดเป็นกลุ่มท่ีสนบัสนุนนายกเทศมนตรีและเป็นเสียงขา้งมากในสภาเทศบาล    
รายละเอียดขอ้มูลจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทั้ง 15  แห่ง ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี  4.1  แสดงขอ้มูลประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
 

อ าเภอ จ านวน
เทศบาล
ต าบล 
(แห่ง) 

จ านวน
สมาชิกสภา
เทศบาลต าบล 

(คน) 

จ านวนเทศบาล
ต าบล 

ท่ีมีสมาชิกเป็น
สตรี 
(แห่ง) 

จ านวนสมาชิก
สภาเทศบาล
ต าบลท่ีเป็น
สตรี(คน) 

จ านวนสมาชิก
สภาเทศบาล

ต าบลท่ีสัมภาษณ์ 
(คน) 

เมืองนครปฐม 5 60 3 8 3 
ก าแพงแสน 1 12 1 1 1 
นครชยัศรี 3 36 2 5 2 
ดอนตูม 1 12 1 2 1 
บางเลน 4 48 4 15 4 
พุทธมณฑล 2 24 2 2 2 
สามพราน 2 24 2 4 2 

รวม 18 216 15 37 15 
  
  สมาชิกสภาเทศบาล ในจ านวน  15  คน  จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  สรุปไดว้า่มี
จ านวน  12 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.34 ทั้งหมดเป็นกลุ่มท่ีสนบัสนุนนายกเทศมนตรีและเป็นเสียงขา้ง
มากในสภาเทศบาลและมีจ านวน   3  คน  คิดเป็นร้อยละ8.10   เป็นกลุ่มท่ีปฎิบติัหนา้ท่ีตามอ านาจ
หนา้ท่ีตามกฎหมายเร่ืองใดเห็นวา่เกิดประโยชน์กบัประชาชนจะใหก้ารสนบัสนุน  ส่วนเร่ืองใดท่ี
เห็นวา่เกิดประโยชน์นอ้ยหรือมีผลกระทบกบัประชาชนมากจะไม่ใหก้ารสนบัสนุน 
   1.1.2  ขอ้มูลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปผลการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งแบบเชิง
ลึกพบวา่ 
             1) อายขุองผูใ้หส้ัมภาษณ์เป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรีทั้ง15 คน 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีอายตุ  ่าสุด 31ปี และสูงสุด คือ  64   ปี   
      2) ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งจบการศึกษาต ่าสุดคือชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
สูงสุดคือระดบัปริญญาตรี และมีจ านวน1คนระบุวา่ก าลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีเน่ืองจาก
ตอ้งการเพิ่มพนูความรู้ของตนเองใหสู้งข้ึนและสร้างความน่าเช่ือถือและความเช่ือมัน่แก่ประชาชน
และตนเอง  นอกจากนั้นพบวา่ผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้และเขา้ใจใน
ประเด็นค าถามและสามารถตอบค าถามไดเ้ขา้ประเด็นมากกวา่ 
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      3) การประกอบอาชีพกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขาย จ านวน 8  คน  
เป็นเกษตรกรจ านวน 4  คนธุรกิจส่วนตวัจ านวน  2  คน และนกัวจิยั จ  านวน 1  คน และยงัพบวา่ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรี   ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดมี้การพิจารณาร่างเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  เนน้การพฒันาดา้นบ ารุง
ดูแลแหล่งน ้า เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อเกษตรกรรม  ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ี
ประกอบอาชีพคา้ขาย  ธุรกิจส่วนตวั  และนกัวจิยั จะพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  และเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพิ่มเติม  เป็นไปตามท่ีนายกเทศมนตรี
น าเสนอ   
      4) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสูงสุดคือ 5 สมยัจ านวน 1  คน และนอ้ยท่ีสุด คือ 1 สมยั 
ท่ีไดรั้บการเลือกตั้งเป็นสมยัแรกมีจ านวน 6  คน และยงัพบอีกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ  41 - 50 ปีข้ึน
ไปจะมีความสัมพนัธ์กบัการไดรั้บการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอยา่งนอ้ย  2  สมยั   
  1.2  การวเิคราะห์ข้อมูลบทบาทด้านนิติบัญญตัิของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทีเ่ป็น
สตรีของสภาเทศบาลต าบลในจังหวดันครปฐม 
  จากการสัมภาษณ์สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรีจ านวน 15 คน ดว้ยแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก สรุปโดยทัว่ไปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมีประเด็นส าคญั ดงัน้ี 
     1.2.1  ด้านความรู้เกีย่วกบักระบวนการนิติบัญญติัของเทศบาล  ประเด็นดา้น
ความรู้และประสบการณ์ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรี มีความรู้เก่ียวกบักระบวนการนิติ
บญัญติัของเทศบาล  มีดงัน้ี 
      1)  ความรู้ในการตราเทศบญัญติัเก่ียวกบัขั้นตอนการตราเทศบญัญติัการวิจยั
พบวา่สมาชิกสภาเทศบาลท่ีเป็นสตรีทั้งหมดมีพื้นฐานความรู้เก่ียวกบักระบวนการนิติบญัญติัดี และ
ตอบตรงกนัวา่ร่างเทศบญัญติัทัว่ไป  ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
     (1)  ขั้นวาระรับหลกัการตอ้งพิจารณาในสาระส าคญัของร่างเทศบญัญติั
ทัว่ไปในขั้นวาระการรับหลกัการขั้นน้ีสภาเทศบาลจะตอ้งพิจารณาถึงรายละเอียดความเหมาะสมใน
สาระส าคญัของขอ้กฎหมายท่ีก าหนดใหอ้ านาจตราเทศบญัญติั  และความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
สภาพทอ้งถ่ินหรือสภาพการบงัคบัใชแ้ละร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเทศ
บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะพิจารณาถึงการตั้งงบประมาณในรายการต่างๆ วา่เป็นไปตาม
การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีหรือไม่ และมีในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน รวมถึงการตั้ง
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งบประมาณวา่มีความเหมาะสมในการจดัสรรงบประมาณและความคุม้ค่าในรายการโครงการหรือ
กิจกรรมหรือไม่อยา่งไร   
      (2)  ขั้นแปรญตัติเป็นขั้นตอนของการเสนอค าแปรญตัติของสมาชิกสภา
เทศบาลในการพิจารณาเสนอหรือสงวนค าแปรญตัติในร่างเทศบญัญติัท่ีสภาเทศบาลในมีมติรับ
หลกัการเป็นการพิจารณาอยา่งละเอียดรอบดา้นเป็นรายขอ้เพื่อใหก้ารตราเทศบญัญติัเป็นไปตามท่ี
กฎหมายบญัญติัและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
พุทธศกัราช 2547  ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีไวห้รือไม่อยา่งไร และขั้นวาระการลงมติหลงัจากท่ีผา่น
วาระขั้นรับหลกัการและขั้นแปรญตัติแลว้ 
     (3)  ขั้นวาระลงมติในขั้นน้ีท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลจะไม่มีการ
อภิปรายในวาระท่ีสามเน่ืองจากขั้นรับหลกัการและขั้นแปรญตัติไดมี้การอภิปรายกนัอยา่ง
กวา้งขวางรอบดา้นและเป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนดแลว้  
     (4)  เม่ือผา่นความเห็นชอบของสภาเทศบาลแลว้ภายในเจ็ดวนัให้
ประธานสภาเทศบาลตอ้งส่งร่างเทศบญัญติัท่ีสภาเทศบาลมีมติให้ความเห็นชอบไปยงันายอ าเภอเพ่ือ
ส่งไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในสิบหา้วนัและส่งคืนประธานสภาเทศบาลกรณีผูว้า่
ราชการจงัหวดัเห็นชอบดว้ยกบัร่างเทศบญัญติัก็ใหส่้งร่างเทศบญัญติันั้นใหน้ายกเทศมนตรีเพ่ือให้
นายกเทศมนตรีลงนามและประกาศใชบ้งัคบัเป็นเทศบญัญติัต่อไป 
     (5)  ท่ีมาของเทศบญัญติัมีกระบวนการตราเทศบญัญติันั้นมีท่ีมีจาก  3 
ฝ่าย  คือ  หน่ึงฝ่ายนิติบญัญติัคือสมาชิกสภาเทศบาล  สองฝ่ายบริหารคือนายกเทศมนตรี และสาม
ฝ่ายประชาชนในเขตเทศบาลตามจ านวนและหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดซ่ึงทั้งสาม
ฝ่ายสามารถเสนอร่างเทศบญัญติัทอ้งถ่ินเขา้สู่การพิจารณาของสภาเทศบาลเพื่อบงัคบัใชใ้นเขต
เทศบาลได ้ตามขั้นตอนท่ีกฎหมายบญัญติั   
       (6)  กระบวนการก่อนท่ีร่างเทศบญัญติัจะเขา้สู่วาระการพิจารณาของ
สภาเทศบาลนั้นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน  12 คน (ร้อยละ 80.00) ตอบวา่ไม่มีความรู้และเขา้ใจใน
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการยกร่างเทศบญัญติัทัว่ไปรู้เฉพาะแต่ท่ีมาวา่จะเสนอร่างเทศบญัญติัไดโ้ดยฝ่าย
ใดบา้ง   
     2)  ประสบการณ์เก่ียวกบักระบวนการทางนิติบญัญติั 
   กระบวนการพิจารณาร่างเทศบญัญติัของเทศบาลไม่วา่จะเป็นร่างเทศ
บญัญติัทัว่ไป ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมนั้นพบวา่มี 3ขั้นตอน  ประกอบดว้ย วาระท่ีหน่ึงคือขั้นวาระรับหลกัการ วาระท่ีสองคือขั้น
แปรญตัติ และวาระท่ีสามคือขั้นลงมติใหค้วามเห็นชอบหรือไม่ใหค้วามเห็นชอบ   ซ่ึงจ านวน
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ทั้งหมดมีประสบการณ์ผา่นการพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และร่างเทศ
บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทั้ง 3  วาระ  โดยไม่เคยขาดการประชุมสภาแต่ไม่เคยไดมี้การ
อภิปรายและขั้นการแปรญตัติก็ไม่ปรากฎวา่ไดเ้สนอหรือสงวนค าแปรญตัติโดยกลุ่มตวัอยา่งระบุวา่
เทศบญัญติัทัว่ไปสภาเทศบาลสามารถพิจารณา  3  วาระรวดได ้ เป็นไปตามมติท่ีประชุมสภาโดย
ขั้นแปรญตัติจะตั้งคณะกรรมการแปรญตัติหรือจะใหมี้คณะกรรมการแปรญตัติเตม็สภา  โดยร่าง
เทศบญัญติัท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินตอ้งพิจารณาเป็นสามวาระแต่ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินจะอนุมติัให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ไดต้ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภา
ทอ้งถ่ิน พุทธศกัราช 2547 ตามขอ้ 45 วรรคแรก  
   “ญตัติร่างขอ้บญัญติัท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินตอ้งพิจารณาเป็นสามวาระแต่
ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินจะอนุมติัใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได”้ 
ส่วนการพิจารณาเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม สภาเทศบาลจะพิจารณาเป็น 3  วาระรวดเดียวไม่ได ้คือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พุทธศกัราช  2547 ขอ้  45  วรรคสามท่ีบญัญติัวา่  
    “ญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ไดแ้ละ
ในการพิจารณาวาระท่ีสองใหก้ าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติไวไ้ม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัแต่
สภาทอ้งถ่ินมีมติรับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติังบประมาณนั้น”   
ตอ้งมีขั้นแปรญตัติ ไม่นอ้ยกวา่ 24  ชัว่โมง ก่อนวาระการลงมติ  และมีคณะกรรมการแปรญตัติเป็น
ผูพ้ิจารณาขั้นแปรญตัติเพื่อรับค าเสนอแปรญตัติร่างเทศบญัญติัโดยร่างเทศบญัญติัท่ีสภาลงมติรับ
หลกัการแลว้ถา้จะตอ้งส่งให้คณะกรรมการแปรญตัติพิจารณาใหป้ระธานสภาส่งร่างเทศบญัญติันั้น
ไปใหค้ณะกรรมการแปรญตัติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาเทศบาลจะตอ้งก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปรญตัติดว้ยภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติท่ี
สภาเทศบาลก าหนดนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลผูใ้ดเห็นควรจะแกไ้ขเพิ่มเติมร่างเทศ
บญัญติัก็ใหเ้สนอค าแปรญตัติล่วงหนา้เป็นหนงัสือโดยใหแ้ปรญตัติเป็นรายขอ้และเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญตัติในกรณีท่ีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผูแ้ปรญตัติจะตอ้งมีสมาชิกสภา
เทศบาลรับรองดว้ย   
      สรุปประเด็นเร่ืองความรู้ในขั้นตอนกระบวนการทางนิติบญัญตัติของ
เทศบาล กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด (15  คน) มีความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนกระบวนการทางนิติบญัญติั คือการ
ตราเทศบญัญติัทัว่ไปและการตราเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ของเทศบาลวา่ท่ีเป็นอ านาจของฝ่ายนิติบญัญติัในการตราเทศบญัญติั
โดยการยกร่างเสนอของฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคือฝ่ายนิติบญัญติั   ฝ่ายบริหารคือ
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นายกเทศมนตรี และฝ่ายประชาชน  แต่พบวา่บทบาทน้ีฝ่ายนิติบญัญติัไม่เคยมีการยกร่างเทศบญัญติั
ทัว่ไปและยงัไม่เขา้ใจขั้นตอนเก่ียวกบัการยกร่างเทศบญัญติัทัว่ไปซ่ึงเป็นอ านาจหนา้ท่ีหน่ึงของสภา
เทศบาลต าบล  ดงัตวัอยา่งค าสัมภาษณ์ท่ีจะยกมาเสนอดงัต่อไปน้ี 
       “...ทราบและเขา้ใจดีวา่ขั้นตอนการเสนอและพิจารณาร่างเทศบญัญติั
ก่อนจะประกาศใชต้อ้งพิจารณากนั 3 วาระ คือวาระขั้นรับหลกัการ วาระขั้นแปรญตัติ วาระขั้นลง
มติใหค้วามเห็นชอบหรือไม่ใหค้วามเห็นชอบ...”   (ขวญัใจ  โมกขพนัธ์  สัมภาษณ์  2556) 
       “...การเสนอร่างเทศบญัญติัตามกฎหมายในเทศบาลสามารถเสนอไดท้ั้ง 
3 ฝ่าย คือฝ่ายนิติบญัญติั  ฝ่ายบริหาร และฝ่ายประชาชนตามจ านวนและขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนด
...” (กรุณา  สิริยะเสถียร สัมภาษณ์  2556) 
       “...เทศบญัญติัทัว่ไปนั้นสภาเทศบาลพิจารณาเป็น 3 วาระรวดได ้แต่ถา้
เป็นเทศบญัญติังบประมาณประจ าปี จะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไม่ได ้ตอ้งมีขั้นแปรญตัติ ไม่นอ้ย
กวา่ 24 ชัว่โมง จึงจะประชุมวาระแปรญตัติ และลงมติได.้..” (จิราพร  ล าภาษี สัมภาษณ์  2556) 
       “...การพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายตอ้งพิจารณาเป็นสาม
วาระ เพราะวา่กฎหมายก าหนดไว ้ วา่ขั้นรับหลกัการตอ้งพิจารณารายละเอียดอยา่งรอบคอบขั้นแปร
ญตัติถา้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตอ้งทิ้งเวลาแปรญตัติไม่นอ้ยกวา่  24  ชัว่โมง จึงพิจารณา
ขั้นลงมติ...”  (ทรรศนีย ์ นวสิทธ์ไพศาล  สัมภาษณ์  2556)  
       “...กระบวนการร่างเทศบญัญติัของเทศบาลนั้นมีขั้นตอน คือ หน่ึง                
การรับหลกัการ  มีการอภิปรายของสมาชิกพอสมควรแลว้ สอง ขั้นแปรญตัติจะมีคณะกรรมการ
แปรญตัติของสภาพิจารณา และสาม ขั้นลงมติ ซ่ึงทุกขั้นตอนมีความส าคญัมาก...”                            
(ดารณี  โฉมเผอืก  สัมภาษณ์  2556) 
       “...เทศบญัญติัถือเป็นขอ้บงัคบัหรือกฎหมายของเทศบาลท่ีมีผลกระทบ
ต่อประชาชนดงันั้นการพิจารณาของฝ่ายสภาจึงเป็นบทบาทส าคญัตอ้งมีความรอบคอบไม่เช่นนั้น
ถา้ลงมติเห็นชอบไปแลว้ก็อาจเกิดความเสียหายได.้..”  (สวาท  เกียรติภทัรชยั  สัมภาษณ์  2556)  
       “...ขั้นตอนการพิจารณาเทศบญัญติัมี 3 วาระ ขั้นรับหลกัการ คือให้
สมาชิกสภาไดอ้ภิปรายก่อนลงมติขั้นรับหลกัการ  และขั้นแปรญตัติ หากเป็นเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่าย ก็ตอ้งให้เวลาไม่นอ้ยกวา่ 24  ชัว่โมง  ส่วนขั้นวาระลงมติก็ตอ้งไดเ้สียงเห็นชอบ
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง...” (อุดมลกัษณ์  แกว้ทอง  สัมภาษณ์  2556) 
     “...เป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาก็พอเขา้ใจวา่กฎหมายใหพ้ิจารณาเทศ
บญัญติัเป็น สามวาระ ถา้เป็นเทศบญัญติัทัว่ไปก็สามารถพิจารณาสามวาระรวดไดแ้ต่ถา้เป็น
งบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ไดต้อ้งทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ย ยีสิ่บส่ีชัว่โมง...”  
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(เพญ็ศรี  สุภประดิษฐ์  สัมภาษณ์  2556)         
     “...ทราบวา่ขั้นตอนการเสนอร่างเทศบญัญติัเขา้สภาก็มีท่ีมาไดห้ลายฝ่าย 
คือฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายนายกเทศมนตรี และประชาชนก็เสนอร่างไดต้าม พรบ.การเขา้ช่ือเสนอร่าง
เทศบญัญติั...”  (รสจริน  เหลืองไพโรจน์  สัมภาษณ์  2556) 
   1.2.2  ด้านประสบการณ์การมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการเสนอร่างหรือ
สนับสนุนให้ประชาชนเสนอร่างเทศบัญญติั  ประเด็นบทบาทในการเสนอหรือสนบัสนุนให้
ประชาชนเสนอร่างเทศบญัญติั  ในการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลของสตรีโดยสรุปจากผูใ้ห้
สัมภาษณ์ทั้งหมดบทบาทการเสนอร่างเทศบญัญติัทัว่ไปซ่ึงฝ่ายนิติบญัญติัมีอ านาจหนา้ท่ียกร่างได้
นั้น พบวา่ 
     1)  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทั้งหมดไม่ปรากฎวา่เคยมีการเสนอร่างเทศ
บญัญติัทัว่ไปโดยใหค้วามเห็นวา่เน่ืองจากเห็นวา่เป็นอ านาจหนา้ท่ีของฝ่ายนายกเทศมนตรีและ
เจา้หนา้ท่ี ท่ีตอ้งพิจารณาเสนอร่างเทศบญัญติันั้นเขา้สภาเทศบาลอยูแ่ลว้ และท่ีผา่นมาก็ไม่เคย
ปรากฎวา่มีสมาชิกสภาเทศบาลคนใดเสนอร่างเทศบญัญติัทัว่ไปเขา้สู่วาระการประชุมของสภา
เทศบาลถึงแมว้า่สมาชิกสภาเทศบาลจะรู้และเขา้ใจดีวา่เป็นอ านาจหนา้ท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลท่ี
มีอ านาจหนา้ท่ีในการเสนอร่างเทศบญัญติัทัว่ไปเขา้สู่การพิจารณาไดต้ามท่ีพระราชบญัญติัเทศบาล 
พุทธศกัราช 2496  ไดบ้ญัญติัไวก้็ตาม  และมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบล จ านวน  12  คน (ร้อยละ 
80.00) ยงัไม่เขา้ใจในหลกัเกณฑแ์ละวธีิการยกร่างเทศบญัญติัทัว่ไปเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว
ตอบวา่ เคยมีบทบาทการพิจารณาร่างเทศบญัญติัทัว่ไปแต่ไม่เคยมีการยกร่างเทศบญัญติัทัว่ไปดว้ย
ตนเองหรือกลุ่มเลย   
     2)  บทบาทการสนบัสนุนให้ประชาชนร่วมกนัเขา้ช่ือเสนอร่างเทศบญัญติั
พบวา่ในส่วนการมีส่วนร่วมในการเสนอร่างเทศบญัญติัทัว่ไปนั้น กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดระบุตรงกนั
วา่จากเทศบญัญติัทัว่ไปท่ีเคยผา่นการพิจารณาไม่ปรากฎวา่เคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนให้
ประชาชนเขา้ช่ือเพื่อเสนอร่างเทศบญัญติัทัว่ไปตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอ
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  พุทธศกัราช  2542 
    3)  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  6  คน  (ร้อยละ 40.00) ระบุตรงกนัวา่การ
สนบัสนุนประชาชนเขา้ช่ือเสนอร่างเทศบญัญติันั้นเขา้ใจวา่หมายความรวมถึงการสนบัสนุนให้
ประชาชนเขา้ช่ือเสนอโครงการหรือปัญหาความเดือดร้อนเขา้สู่การพิจารณาหรือบรรจุใน
แผนพฒันาของเทศบาลและน าไปพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายในเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมดว้ย  ซ่ึงเป็นกรณีการเสนอโครงการบรรจุเขา้
แผนพฒันาทอ้งถ่ินซ่ึงแตกต่างกนักบักรณีการเสนอร่างเทศบญัญติัทัว่ไปตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ย
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การเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินพุทธศกัราช  2542 เพราะวา่ท่ีผา่นมาเม่ือประชาชนมีปัญหาความ
เดือดร้อนก็จะแจง้สมาชิกสภาเทศบาลแลว้ลงช่ือร่วมกนัร้องผา่นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเพื่อ
ขอใหเ้ทศบาลด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ให ้ดงันั้นจึงมีความเขา้ใจมาตลอดวา่การด าเนินการ
ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการเสนอร่างเทศบญัญติัทัว่ไปของฝ่ายประชาชน   
      สรุปประเด็นดา้นประสบการณ์การมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการ
เสนอร่างหรือสนบัสนุนใหป้ระชาชนเสนอร่างเทศบญัญติัสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรี
ทั้งหมดถึงแมจ้ะมีความรู้เร่ืองขั้นตอนการตราเทศบญัญติัทัว่ไปดีแต่พบวา่ทั้งหมดยงัไม่เคยมีการ
เสนอร่างเทศบญัญติัทัว่ไปและจ านวน  6  คน เน่ืองจากเป็นสมาชิกสภาเทศบาลสมยัแรก จึงยงัไม่มี
ประสบการณ์และความรู้ลึกซ้ึงเก่ียวกบักระบวนการทางนิติบญัญติั ขั้นตอนการร่างการเสนอร่าง
เทศบญัญติัทัว่ไปอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการเสนอและตราเทศบญัญติัทัว่ไปได ้และการท่ีสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลตอบวา่ไม่เคยมีประสบการณ์เสนอร่างเทศบญัญติัทัว่ไป เพราะเห็นวา่เป็นหนา้ท่ี
หน่ึงของฝ่ายนายกเทศมนตรีและเจา้หนา้ท่ีเทศบาลจะเป็นผูเ้สนอใหฝ่้ายสภาเทศบาลต าบลพิจารณา 
และมีเหตุผลเสริมวา่ ไม่คิดวา่เป็นหนา้ท่ีหลกัของฝ่ายสภาเทศบาล เน่ืองจากยงัไม่เขา้ใจเร่ืองขั้นตอน
การยกร่างเทศบญัญติัทัว่ไป  และในการสัมภาษณ์ยงัพบอีกวา่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรีท่ี
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  2  สมยัข้ึนไป  จะมีประการณ์ตอบค าถามไดช้ดัเจนอยูใ่นประเด็นมากกวา่ผูท่ี้
ไดรั้บการเลือกตั้งในสมยัแรกหรือไม่เกิน 2  สมยั   อีกทั้งการตอบค าถามก็มีความมัน่ใจอยา่งเห็นได้
ชดัเจน  ดงัตวัอยา่งค าสัมภาษณ์ท่ีจะยกมาเสนอดงัต่อไปน้ี 
      “...ทราบดีวา่การเสนอร่างเทศบญัญติัเป็นอ านาจหนา้ท่ีของ ฝ่ายนิติ
บญัญติัและฝ่ายบริหารเป็นผูย้กร่างเทศบญัญติั  และฝ่ายประชาชนก็มีสิทธิเสนอร่างเทศบญัญติั
เช่นกนัแต่เท่าท่ีผา่นมาไม่เคยเห็นมีใครเสนอ...”  (ขวญัใจ  โมกขพนัธ์  สัมภาษณ์  2556) 
      “...ไม่เคยไดเ้สนอร่างเทศบญัญติัเลยเพราะวา่ฝ่ายนายกเทศมนตรีจะ
เสนอเขา้สภา และดูแลว้วา่ร่างเทศบญัญติัท่ีเสนอเขา้สภาเป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหต้อ้งตรา
เป็นเทศบญัญติัก็ถือวา่มีส่วนร่วมตราเทศบญัญติั...”  (กรุณา  สิริยะเสถียร  สัมภาษณ์  2556) 
      “...ไม่เคยมีประสบการณ์การเสนอร่างเทศบญัญติัโดยฝ่ายสมาชิกสภา
เทศบาลเน่ืองจากเขา้ใจวา่เร่ืองการร่างเทศบญัญติัในเทศบาลนั้นเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเช่น ฝ่ายนิติกร...”  (สุรีย ์ ประทุมพวง  สัมภาษณ์  2556) 
    “...ไม่เคยเห็นวา่มีประชาชนไดเ้ขา้ช่ือร่วมกนัเสนอร่างเทศบญัญติัเขา้
สภาไม่ทราบเหมือนกนัวา่เพราะอะไร มนัคงยุง่ยากมีหลายขั้นตอนชาวบา้นเขาไม่สนใจหรอก...”  
(จิราพร  ล าภาษี สัมภาษณ์  2556) 
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    “...รู้และเขา้ใจดีวา่เป็นอ านาจหนา้ท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีอ านาจ
หนา้ท่ีในการเสนอร่างเทศบญัญติัเขา้สู่การพิจารณาแต่ก็ไม่เคยเสนออะไรมีแต่เสนอปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนให้นายกเทศมนตรีด าเนินการ...”  (ษุภากร  สวสัดิชยั  สัมภาษณ์  2556) 
    “...หลกัเกณฑก์ารยกร่างเทศบญัญติัของเทศบาลก็ไม่ทราบขั้นตอนวา่
ตอ้งท าอยา่งไรบา้งเพราะไม่เคยเสนอยกร่างเลย เขา้ใจมาตลอดวา่ฝ่ายสภาไม่ตอ้งเสนอใหฝ่้าย
นายกเทศมนตรีเสนอจะง่ายกวา่...”  (ทรรศนีย ์ นวสิทธ์ไพศาล  สัมภาษณ์  2556) 
    “...เร่ืองขั้นตอนการยกร่างเทศบญัญติันั้นยงัไม่ค่อยรู้เร่ืองการร่างเทศ
บญัญติัเพราะวา่ไม่คิดวา่เป็นหนา้ท่ีของสมาชิกสภาดว้ย น่าจะเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารและ
เจา้หนา้ท่ีมากกวา่ท่ีผา่นมาก็ไม่เคยเสนอ...”  (สวาท  เกียรติภทัรชยั  สัมภาษณ์  2556) 
      “...พอทราบขั้นตอนการเสนอร่างเทศบญัญติันั้นเขา้ใจวา่นายกเทศมนตรี
เป็นฝ่ายเสนอเป็นส่วนมาก ส่วนฝ่ายสภาเองก็มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบไม่ใหค้วาม
เห็นชอบส่วนการสนบัสนุนใหป้ระชาชนเขา้ช่ือเสนอร่างเทศบญัญติันั้นยงัไม่เห็นมีแต่สนบัสนุนให้
ประชาชนลงช่ือเขา้ร่วมเสนอปัญหาใหเ้ทศบาลด าเนินการ เขา้ใจวา่เก่ียวกบัเทศบญัญติัดว้ย...”              
(อุดมลกัษณ์  แกว้ทอง  สัมภาษณ์  2556) 
      “...การพิจารณาร่างเทศบญัญติันั้นทราบดีวา่มี  3  ขั้นตอนแต่การยกร่าง
เสนอร่างเขา้สภายงัไม่เคยไดท้  า เพราะท่ีผา่นมาก็ไม่เห็นมีการเสนอร่างโดยฝ่ายสภาเลยมีแต่ฝ่าย
นายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายเสนอ...” (สมจิตต ์ สร้อยกล่อม  สัมภาษณ์  2556) 
    “...เขา้ใจวา่ร่างเทศบญัญติัหมายถึงการท่ีเทศบาลเปิดรับฟังความปัญหา
เดือดร้อนแลว้ใหป้ระชาชนลงช่ือร่วมกนัเสนอปัญหาเขา้สภาหรือเขา้แผนเทศบาล เพราะวา่ปัญหา
ของชาวบา้นตอ้งเอาเขา้ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายดว้ยจึงจะท าได.้..”  (สุขวสา  ชุนถนอม  
สัมภาษณ์  2556) 
    “...เป็นสมาชิกสภาเทศบาลสมยัแรกยงัไม่มีประสบการณ์มากแต่พอรู้วา่
ยงัไม่มีการยกร่างเทศบญัญติัโดยฝ่ายสมาชิกสภา และไม่เคยมีร่างท่ีประชาชนเขา้ช่ือเสนอร่างเทศ
บญัญติัและก็ไม่เคยไดมี้ส่วนร่วมสนบัสนุนใหป้ระชาชนเสนอดว้ย...”  (สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ล าดบัท่ี 151  สัมภาษณ์  2556) 
     “...ก็มีการสนบัสนุนใหช้าวบา้นเขา้ช่ือกนัหลายๆชุมชนเสนอปัญหา
ความเดือนร้อน บรรจุเขา้แผนพฒันาเทศบาล เพราะคิดวา่เป็นเร่ืองเดียวกนัเน่ืองจากตอ้งบรรจุเขา้ใน
เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี...”  (รจริน  เหลืองไพโรจน์  สัมภาษณ์  2556) 

                                                        
                     1 ตามล าดบัรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีสมัภาษณ์ในภาคผนวก ค 
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   1.2.3.  บทบาทในการพจิารณาร่างเทศบัญญติัทั่วไปจากการสัมภาษณ์และการ
สังเกต  พบวา่ 
    1)  ประเด็นประสบการณ์การพิจารณาร่างเทศบญัญติัทัว่ไป ผูใ้หส้ัมภาษณ์
จ านวน   9  คน (ร้อยละ 60.00) ตอบวา่มีบทบาทการพิจารณาร่างเทศบญัญติัทัว่ไปท่ีเสนอโดยฝ่าย
นายกเทศมนตรีซ่ึงทั้งหมดเป็นร่างเทศบญัญติัในเร่ืองท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ทศบาลตอ้งตราเป็นเทศ
บญัญติับงัคบัใชใ้นเขตเทศบาลโดยฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลต าบลมีหนา้ท่ีพิจารณาร่างเทศบญัญติั
ทัว่ไป เป็น 3 วาระ คือวาระท่ี 1 ขั้นรับหลกัการจะพิจารณารายละเอียดของร่างเทศบญัญติัทัว่ไป
อยา่งละเอียด เช่น สาระส าคญัของร่างเทศบญัญติัสอดคลอ้งกบัท่ีกฎหมายบญัญติั สภาพการบงัคบั
ใชส้อดคลอ้งเป็นไปตามสภาพทอ้งถ่ิน  วาระท่ี 2 ขั้นแปรญตัติ เป็นการพิจารณาถึงรายละเอียดเป็น
รายขอ้ท่ีมีการแปรญตัติ หรือท่ีคณะกรรมการแปรญตัติไดเ้สนอแกไ้ขเพิ่มเติมหรือตดัทอนและวาระ
ท่ี 3 ขั้นลงมติใหค้วามเห็นชอบหรือไม่ใหค้วามเห็นชอบตราหรือไม่ใหต้ราเทศบญัญติัทัว่ไปนั้น  
จากนั้นเป็นขั้นตอนตอนท่ีประธานสภาเทศบาลตอ้งส่งร่างเทศบญัญติัไปยงัผูมี้อ  านาจตามท่ี
กฎหมายบญัญติั คือนายอ าเภอและผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณา  ตามพระราชบญัญติัเทศบาล
พุทธศกัราช  2496 มาตรา 62   จากนั้นเม่ือผูมี้อ  านาจก ากบัดูแลเห็นชอบกบัร่างเทศบญัญติัและ
ส่งกลบัใหส้ภาเทศบาลแลว้จึงเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารจึงจะลงนามและประกาศใชบ้งัคบัเป็นเทศ
บญัญติัต่อไป 
      2)  ในจ านวน  15 คน พบวา่มีจ านวน 6  คน  (ร้อยละ 40.00) ไม่เคยปรากฎ
วา่มีพิจารณาร่างเทศบญัญติัทัว่ไป  เน่ืองจากไดรั้บการเลือกตั้งเป็นสมยัแรก ซ่ึงเทศบญัญติัทัว่ไป
เร่ืองท่ีส าคญัและมีกฎหมายบญัญติัใหเ้ทศบาลตอ้งตราเป็นเทศบญัญติัไดผ้า่นการตราเป็นเทศ
บญัญติัและบงัคบัใชไ้ปแลว้   
       3)  กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดยงัตอบตรงกนัวา่ ในการพิจารณาเทศบญัญติัทัว่ไป
การพิจารณาขั้นวาระรับหลกัการ มีการอภิปรายในท่ีประชุมสภาเทศบาล ก่อนการลงมติในขั้นรับ
หลกัการ  ขั้นวาระแปรญตัติ และขั้นวาระลงมติมีความส าคญัทุกขั้นตอน ดงันั้นจึงไม่ปรากฎวา่มี
การขาดประชุมการพิจารณาร่างเทศบญัญติัทัว่ไปแมว้า่จะไม่ไดมี้การอภิปรายในท่ีประชุมเพราะ
ส่วนใหญ่ไดมี้การคุยปรึกษากนัอยา่งไม่เป็นทางการมาแลว้ และยงัระบุต่อไปวา่ การพิจารณาร่างวา่
เทศบญัญติัทัว่ไปสภาเทศบาลสามารถพิจารณา  3  วาระรวดได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พุทธศกัราช 2547 ขอ้ 45  วรรคสองบญัญติัวา่ 
     “ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนผูท่ี้อยูใ่นท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอก็ไดเ้ม่ือท่ี
ประชุมสภาทอ้งถ่ินอนุมติัให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว้การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ี้
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ประชุมสภาทอ้งถ่ินเป็นกรรมการแปรญตัติเตม็สภาโดยใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญตัติ”     
เป็นไปตามมติท่ีประชุมสภาโดยขั้นแปรญตัติ  จะตั้งคณะกรรมการแปรญตัติหรือจะใหมี้
คณะกรรมการแปรญตัติเตม็สภา  โดยร่างเทศบญัญติัทัว่ไปท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลตอ้งพิจารณา
เป็นสามวาระโดยมีขั้นตอนการพิจารณาสมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทตามวาระการพิจารณา ดงัน้ี 
      (1)  ขัน้วาระรับหลักการ  ผูใ้หส้ัมภาษณ์จ านวน  12 คน (ร้อยละ 80.00) 
ตอบตรงกนัวา่ไม่เคยมีการอภิปรายในท่ีประชุมสภาเทศบาล เน่ืองจากไม่มีขอ้สงสัยหรือ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัร่างเทศบญัญติัทัว่ไปเพราะมีการประชุมปรึกษาหารืออยา่งไม่เป็นทางการ
ระหวา่งนายกเทศมนตรีกบัสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่ออธิบายช้ีแจงหรือหาขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในเร่ืองท่ี
จะเสนอเขา้สู่วาระการพิจารณาของสภาเทศบาลและขอ้มูลส าคญัพบวา่ถา้เป็นร่างเทศบญัญติัทัว่ไป
ยงัไม่ส าคญัเท่ากบัร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเทศบญัญติัรายจ่ายเพิ่มเติม
เพราะวา่เป็นการบงัคบัใชใ้นเร่ืองต่างๆ  ท่ีมีกฎหมายบญัญติัไวท่ี้อาจกระทบสิทธิของประชาชนแต่
มีจ านวน  2  คน (ร้อยละ 13.34)  ท่ีใหข้อ้มูลวา่ แมจ้ะมีการประชุมปรึกษาหารืออยา่งไม่เป็นทางการ
แลว้แต่พอประชุมจริงยงัมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นชายมีการอภิปรายไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง
บา้งแต่ก็ไม่ใช่สาระส าคญัของร่างเทศบญัญติั และมีจ านวน  1  คน  (ร้อยละ 6.67)  ท่ีระบุวา่เคย
อภิปรายในขั้นวาระรับหลกัการแต่ก็เป็นการอภิปรายทกัทว้งของสมาชิกสภาเทศบาลชายใน
ประเด็นท่ีไม่ใช่สาระส าคญัของเทศบญัญติั 
       (2)  ขัน้วาระแปรญตัติ การพิจารณาขั้นน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งหมด (15 คน) 
ตอบตรงกนัวา่ไม่เคยมีการเสนอหรือสงวนค าแปรญตัติร่างเทศบญัญติัทัว่ไปเน่ืองจากวา่ไดมี้การ
ประชุมปรึกษาหารืออยา่งไม่เป็นทางการระหวา่งนายกเทศมนตรีกบัสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อ
อธิบายช้ีแจงหรือหาขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในเร่ืองท่ีจะเสนอเขา้สู่วาระการพิจารณาของสภา และหาก
พบวา่จะมีร่างเทศบญัญติัร่างใดท่ีสมาชิกสภาเทศบาลเสียงส่วนใหญ่มีแนวโนม้จะไม่เห็นชอบดว้ย
กบัท่ีฝ่ายนายกเทศมนตรีเสนอก็จะยงัไม่เสนอร่างเทศบญัญติัเขา้สู่วาระการประชุมสภาเทศบาล
จนกวา่จะไดมี้ขอ้สรุปก่อนวา่ร่างเทศบญัญติัทัว่ไปนั้นไดเ้สียงสนบัสนุนเกินก่ึงหน่ึงผา่นความ
เห็นชอบสภาเทศบาลแน่นอน ดงันั้นถา้หากเป็นไปตามขอ้ตกลงในพดูคุยกนัอยา่งไม่เป็นทางการ 
(นอกรอบ) แลว้เสนอร่างเทศบญัญติัทัว่ไปยกร่างมาอยา่งไรก็ไม่มีการเสนอหรือสงวนค าแปรญตัติ
ร่างเทศบญัญติัทัว่ไปนั้น 
      (3)  ขัน้วาระลงมติ  การพิจารณาขั้นวาระลงมติใหค้วามเห็นชอบหรือ
ไม่ใหค้วามเห็นชอบร่างเทศบญัญติัทัว่ไปผูใ้หส้ัมภาษณ์จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ระบุวา่มี
บทบาทในการลงมติเห็นชอบใหต้ราเทศบญัญติัทัว่ไป  เน่ืองจากประชาชนติดตามตรวจสอบการท า
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หนา้ท่ี  ซ่ึงวาระการลงมติเทศบญัญติัทัว่ไปเป็นเร่ืองส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งและยงัพบต่อไปวา่
การท่ีไดมี้การปรึกษาหารืออยา่งไม่เป็นทางการระหวา่งนายกเทศมนตรีกบัสมาชิกสภาเทศบาล  
เพื่ออธิบายช้ีแจงหรือหาขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในเร่ืองท่ีจะเสนอเขา้สู่วาระการพิจารณาของสภาเทศบาล
ก่อนเสนอร่างในขั้นวาระรับหลกัการจนถึงขั้นลงมติ ไม่มีเทศบาลต าบลท่ีกลุ่มตวัอยา่งสังกดัอยูล่ง
มติไม่ใหค้วามเห็นชอบในร่างเทศบญัญติัทัว่ไปท่ีเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาส่วนจ านวน  6  คน    
คิดเป็นร้อยละ 40.00  ท่ีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลด ารงต าแหน่งสมยัแรกระบุวา่ไม่เคยมีบทบาทลงมติ
เห็นชอบร่างเทศบญัญติัทัว่ไป  สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทของการพิจารณาร่างเทศบญัญติัทัว่ไป 
แต่ไม่ปรากฏวา่ไดมี้การอภิราย เสนอแปรญตัติ และมีการลงมติไม่ใหค้วามเห็นชอบ 
          สรุปจากการศึกษาบทบาทในการพิจารณาร่างเทศบญัญติัทัว่ไปของ
กลุ่มตวัอยา่งพบวา่ จ านวน 9  คน  คิดเป็นร้อยละ 60.00 ไดมี้บทบาทในการพิจารณาร่างเทศบญัญติั
ทั้งสามวาระ คือขั้นวาระรับหลกัการจะมีการพิจารณาถึงรายละเอียดของร่างเทศบญัญติัวา่มีความ
เหมาะสมเป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลและมีกฎหมายก าหนดระยะเวลาใหต้อ้งตราเป็นเทศ
บญัญติัหรือไม่ หากจะมีความจ าเป็นเร่งด่วนมากนอ้ยเพียงใด ขั้นวาระแปรญตัติพบวา่ไม่เคยไดมี้
การเสนอหรือสงวนค าแปรญตัติ เน่ืองจากขั้นน้ีกลุ่มตวัอยา่งระบุวา่ร่างเทศบญัญติัไดมี้การประชุม
ปรึกษาหารืออยา่งไม่เป็นทางการ(นอกรอบ)ระหวา่งนายกเทศมนตรีกบัสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อ
อธิบายช้ีแจงหรือหาขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในเร่ืองท่ีจะเสนอเขา้สู่วาระการพิจารณาของสภาเทศบาลก่อน
ประชุมสภาเทศบาลแลว้  จึงไม่มีการแปรญตัติ  และขั้นวาระท่ีสามการลงมติใหค้วามเห็นชอบหรือ
ไม่ใหค้วามเห็นชอบ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดระบุวา่ไดเ้ขา้ประชุมลงมติทุกคร้ังและไม่ปรากฎวา่เคยลง
มติไม่ใหค้วามเห็นชอบหรืองดออกเสียง  ส่วนจ านวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ 40.00  ท่ีเป็นสมาชิก
สภาเทศบาลด ารงต าแหน่งสมยัแรกระบุวา่ไม่เคยมีบทบาทลงมติเห็นชอบร่างเทศบญัญติัทัว่ไป                
ดงัตวัอยา่งค าสัมภาษณ์ท่ีจะยกมาเสนอดงัต่อไปน้ี 
       “...ท่ีผา่นมาถา้มีการเสนอร่างเทศบญัญติัเขา้สภาก็จะมีการเรียก
ประชุมฝ่ายบริหารกบัฝ่ายสภาเพราะเป็นกลุ่มเดียวกนัจึงไม่ค่อยมีปัญหาและสภาเทศบาลจะ
เห็นชอบร่างเทศบญัญติัท่ีเสนอเขา้สภาใหทุ้กร่าง...” (กรุณา  สิริยะเสถียร  สัมภาษณ์  2556) 
       “...การพิจารณาร่างเทศบญัญติัทัว่ไปท่ีผา่นมาหลายสมยัไม่มีการ
อภิปรายเพราะวา่เป็นร่างเทศบญัญติัท่ีกฎหมายบญัญติัให้ตอ้งตราเป็นเทศบญัญติัอยูแ่ลว้ และท่ี
ส าคญัก่อนเขา้สภาก็มีร่างให้ดูก่อนมีเจา้หนา้ท่ีอธิบายใหเ้ขา้ใจก่อนประชุมหลายวนั ฝ่าย
นายกเทศมนตรีก็เป็นกลุ่มเดียวกนัสนบัสนุนกนัอยู.่..”  (สุรีย ์ ประทุมพวง สัมภาษณ์  2556) 
      “...ตั้งแต่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาหลายสมยักย็งัไม่เคยอภิปราย
ในสภาเลย มีแต่สอบถามปัญหาชาวบา้น เพราะวา่นายกเทศมนตรีก็เป็นกลุ่มท่ีพวกเราสนบัสนุนท า
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อะไรก็เห็นๆกนัหมด จะมีการปรึกษากนัก่อน ถา้เป็นเทศบญัญติัก็มีร่างมาพดูคุยกนั บางทีก็ไม่เขา้ใจ
หรอกวา่ท าไมตอ้งตราเทศบญัญติัแต่พอไดฟั้งการอธิบายของนายกเทศมนตรีกบัเจา้หนา้ท่ีก็เขา้ใจก็
ไม่มีการแปรญตัติ...”  (นิตยา  เคารพธรรม สัมภาษณ์  2556) 
       “...เทศบญัญติัมีผลกระทบต่อประชาชนจึงตอ้งใหค้วามส าคญัใน
การพิจารณาแมว้า่จะไม่ไดอ้ภิปรายแต่ก่อนการน าเขา้สู่วาระการประชุมจะมีการนดัพบกนัของ
สมาชิกเพื่อถกเถียงประเด็นต่างๆ  ใหเ้รียบร้อยก่อนหากมีประเด็นท่ีเป็นปัญหาก็ตอ้งทกัทว้งก่อน...”   
(ทรรศนีย ์ นวสิทธ์ไพศาล  สัมภาษณ์  2556) 
     “...เทศบญัญติัทัว่ไปฝ่ายนายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายเสนอทั้งหมดฝ่าย
สภายงัไม่มีการเสนอ ส่วนการอภิปรายขั้นรับหลกัการ ขั้นแปรญตัติและขั้นลงมติก็ไม่ค่อยมีปัญหา
อะไร...”  (ษุภากร  สวสัดิชยั  สัมภาษณ์  2556) 
      “...เคยมีการพิจารณาร่างเทศบญัญติัเพราะวา่ฝ่ายบริหารจะเป็นฝ่าย
เสนอทั้งหมดเราเขา้ประชุมก็พิจารณาไปตามหนา้ท่ี ประเด็นไหนมีขอ้สงสัยก็เชิญเจา้หนา้ท่ีมาช้ีแจง
...”  (ดารณี  โฉมเผอืก สัมภาษณ์  2556) 
       “...บางคร้ังก็มีบา้งท่ีมีการประชุมนอกรอบตกลงกนัวา่จะเป็นอยา่ง
น้ีแต่พอเขา้ประชุมสภาอาจเปล่ียนไปบา้งเล็กนอ้ยแต่ก็ไม่ค่อยเป็นสาระส าคญัอะไร...”                                
(สมจิตต ์ สร้อยกล่อม  สัมภาษณ์  2556) 
       “...ในขั้นรับหลกัการเทศบญัญติัทัว่ไปไดพ้ิจารณากนัอยา่ง
รอบคอบแต่ไม่เคยอภิปรายในท่ีประชุมสภาเพราะวา่ไดป้รึกษากนันอกรอบแลว้วา่จะรับหรือไม่รับ
ร่างเทศบญัญติัท่ีฝ่ายบริหารเสนอ  แต่ถา้มีประเด็นสงสัยก็มีการอภิปรายทกัทว้งตามขอ้เทจ็จริงบา้ง
แต่ไม่ใช่สาระส าคญัอะไร...” (อุดมลกัษณ์  แกว้ทอง  สัมภาษณ์  2556) 
      “...เขา้ประชุมทั้ง  3 วาระ เพราะมนัส าคญัมากขั้นรับหลกัการถา้
พิจารณาแลว้ไม่เป็นไปตามท่ีตกลงก็ตอ้งทกัทว้งกนับา้ง...” (เพญ็ศรี  สุภประดิษฐ์  สัมภาษณ์  2556) 
   1.2.4  บทบาทการพจิารณาร่างเทศบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่าง
เทศบัญญติัรายจ่ายเพิม่เติม  ในประเด็นบทบาทการพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  และร่างเทศบญัญติัรายจ่ายเพิ่มเติมผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งหมด (15 คน) พบวา่ 
     1)  การเสนอร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เป็นอ านาจหนา้ท่ีของนายกเทศมนตรี และเจา้หนา้ท่ีงบประมาณท่ีมี
หนา้ท่ีตอ้งยกร่างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
พทุธศกัราช  2547  “ขอ้ 58 ญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินยื่นต่อสภาทอ้งถ่ิน
ตามแบบและวธีิการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการ
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งบประมาณ”ส่วนสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบญัญติัมีหนา้ท่ีในการพิจารณาร่างเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พทุธศกัราช 2547 ทั้ง 3  วาระ 
คือขั้นรับหลกัการ แปรญตัติและขั้นลงมติการพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะพิจารณา 3  วาระรวดเดียวไม่ได ้ตาม ขอ้ 45 วรรค
สามบญัญติัวา่  “ญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ไดแ้ละในการ
พิจารณาวาระท่ีสองใหก้ าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติไวไ้ม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัแต่สภา
ทอ้งถ่ินมีมติรับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติังบประมาณนั้น”  จากนั้นเม่ือผา่นความเห็นชอบของสภา
เทศบาลและผูมี้อ  านาจก ากบัดูแลแลว้นายกเทศมนตรี จึงลงนามและประกาศใชบ้งัคบัเป็นเทศ
บญัญติัและประกาศใหป้ระชาชนทราบ ตลอดจนการจดัท าแผนจดัหาพสัดุต่างๆ แผนจดัซ้ือจดัจา้ง
ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
     2)  ประสบการณ์และบทบาทการพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การพิจารณาขั้นวาระรับหลกัการมี
การอภิปรายในรายละเอียด ขั้นวาระแปรญตัติ และขั้นวาระลงมติมีดงัน้ี 
   (1) ขัน้วาระรับหลักการ  ในการพิจารณาขั้นวาระรับหลกัการร่างเทศ
บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ผูใ้หส้ัมภาษณ์
ทั้งหมด (15  คน)  ตอบตรงกนัวา่ยงัไม่ปรากฎเคยไดมี้การอภิปรายร่างเทศบญัญติัทั้งการสนบัสนุน
หรือไม่เห็นดว้ยในท่ีประชุมเน่ืองจากก่อนการประชุมสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีไดมี้การนดั
ประชุมปรึกษาหารืออยา่งไม่เป็นทางการระหวา่งนายกเทศมนตรีกบัสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อ
อธิบายช้ีแจงหรือหาขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในเร่ืองท่ีจะเสนอเขา้สู่วาระการพิจารณาของสภาเทศบาลก่อน
วนัประชุม  1 – 2 วนั  ก่อนการจดัท าร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไดมี้การตกลงในรายละเอียดต่างๆก่อน เช่น ชุมชนใดจะมีโครงการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือไดรั้บการจดัสรรงบประมาณอะไร ชุมชนไหนมีความจ าเป็นเดือดร้อนมาก
นอ้ยต่างกนัก็จะตกลงกนัใหเ้สร็จจะไดไ้ม่มีการถกเถียงหรือการอภิปรายกนัในการประชุมสภา
เทศบาลทั้งน้ีเพื่อใหก้ารพิจารณาในการเสนอเขา้สู่วาระพิจารณาจริง ไดเ้กิดความราบร่ืนการประชุม
อยา่งไม่เป็นทางการน้ี  เป็นการสร้างความเขา้ใจของชุมชน และระหวา่งกลุ่มการเมืองทอ้งถ่ินของ
เทศบาลแต่จากการสัมภาษณ์พบวา่ก็มีบางแห่งจ านวน  2 คน(ร้อยละ 13.34)  ท่ีใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ 
แมจ้ะมีการพดูคุยกนัอยา่งไม่เป็นทางการ(นอกรอบ)แลว้แต่เม่ือถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลจริงยงัมี
สมาชิกสภาเทศบาลท่ีเป็นชายใชสิ้ทธิการอภิปรายซ่ึงไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีนายกเทศมนตรีเชิญ
ประชุมอยา่งไม่เป็นทางการและก็มีบา้งและมีจ านวน  1 คน(ร้อยละ 6.67) ท่ีระบุวา่สมาชิกสภา
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เทศบาลเคยอภิปรายแต่ก็เป็นการทกัทว้งในประเด็นท่ีไม่ใช่สาระส าคญั เช่น กล่าววา่  “ฝ่ายบริหารก็
ควรไดพ้ิจารณาอยา่งรอบดา้นในการจดัสรรงบประมาณใหแ้ต่ละชุมชนตามความจ าเป็นเร่งด่วน
แลว้ก็ถือวา่ดีแลว้”  ซ่ึงเป็นค าอภิปรายค าสนบัสนุนร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในขั้นรับหลกัการน้ีหากการลงมติของสภาเทศบาลมีมติ
ไม่รับหลกัการร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม จะตอ้งมีการตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาขอ้ขดัแยง้ในร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภา
ทอ้งถ่ิน  พุทธศกัราช 2547 ขอ้ 62  บญัญติัวา่ 
  “เม่ือไดอ้ภิปรายไปพอสมควรแลว้ถา้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเสนอญตัติ
ขอใหปิ้ดการอภิปรายเพื่อให้ลงมติวา่จะรับหลกัการแห่งร่างเทศบญัญติังบประมาณหรือไม่หรือส่ง
ใหค้ณะกรรมการสภาทอ้งถ่ินพิจารณาก่อนรับหลกัการตอ้งมีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินรับรองไม่นอ้ยกวา่
หน่ึงในสามของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นท่ีประชุมในขั้นรับหลกัการเม่ือมีการลงมติรับหรือไม่รับ
หลกัการหากผลการลงมติปรากฎวา่เสียงขา้งมากไม่รับก็จะมีขั้นตอนต่อไปคือการตั้งคณะกรรมการ
ร่วม”    
และ ตามขอ้ 47 บญัญติัวา่ 
   “ในการพิจารณาญตัติร่างเทศบญัญติัวาระท่ีหน่ึงใหท่ี้ประชุมสภา
ทอ้งถ่ินปรึกษาในหลกัการแห่งร่างเทศบญัญติัและลงมติวา่จะรับหลกัการแห่งร่างเทศบญัญติันั้น
หรือไม่หากมีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินประสงคจ์ะอภิปรายหา้มไม่ใหล้งมติก่อนท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินได้
อภิปรายในเร่ืองนั้นพอสมควรแลว้เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างเทศบญัญติัวาระท่ีหน่ึงสภา
ทอ้งถ่ินจะใหค้ณะกรรมการสภาทอ้งถ่ินพิจารณาก่อนรับหลกัการก็ได”้ 
และขอ้ 48 บญัญติัวา่ 
   “ในกรณีท่ีสภาทอ้งถ่ินมีมติไม่รับหลกัการแห่งร่างเทศบญัญติั
งบประมาณใหป้ระธานสภาทอ้งถ่ินน าปรึกษาในท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินเพื่อเลือกสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
เป็นกรรมการในคณะกรรมการหาขอ้ยุติตามจ านวนท่ีกฎหมายวา่ดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
นั้นก าหนดโดยใหน้ าวธีิการเลือกในขอ้ 12 แห่งระเบียบน้ีมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมแลว้แจง้มติไม่รับ
หลกัการแห่งร่างเทศบญัญติังบประมาณและรายช่ือกรรมการหาขอ้ยุติฝ่ายสภาทอ้งถ่ินกรณีองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัหรือเทศบาลใหแ้จง้ผูว้า่ราชการจงัหวดัทราบกรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้
แจง้นายอ าเภอทราบทั้งน้ีให้ด าเนินการภายในสามวนันบัแต่วนัท่ีสภาทอ้งถ่ินมีมติไม่รับหลกัการให้
ประธานสภาทอ้งถ่ินท าหนงัสือแจง้มติของสภาทอ้งถ่ินท่ีไม่รับหลกัการแห่งร่างเทศบญัญติั
งบประมาณใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินทราบในวนัถดัจากวนัท่ีสภาทอ้งถ่ินมีมติไม่รับหลกัการ” 
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    บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในขั้นรับหลกัการยงัไม่ปรากฏวา่มี
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรีไดล้งมติไม่รับหลกัการ หรือลงมติไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงนอก
รอบเพราะจากการสัมภาษณ์พบวา่ การลงมติสวนทางกบัขอ้ตกลงท่ีไดมี้การประชุมนอกรอบนั้น
เป็นการไม่ใหเ้กียรติกนั และอาจน าไปสู่ความขดัแยง้ภายในกลุ่มได ้และท่ีส าคญัยงัเห็นวา่การลงมติ
รับหลกัการในร่างเทศบญัญติัเป็นสัญญาประชาคมวา่ร่างเทศบญัญติันั้นจะไดรั้บความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลอยา่งแน่นอน 
      (2)  ขัน้วาระแปรญตัติ  การพิจารณาขั้นน้ีสมาชิกสภาเทศบาลสตรี
ทั้งหมด (15  คน)ไม่ปรากฎวา่เคยไดมี้การเสนอหรือสงวนค าแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรือเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยใหเ้หตุผลเพราะวา่ไดมี้การประชุม
นอกรอบและตกลงกนัแลว้  ฝ่ายนายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบญัญติัมาอยา่งไรในขั้นแปรญตัติก็
พิจารณาผา่นร่างเทศบญัญติัซ่ึงยงัพบขอ้มูลต่อไปวา่การแปรญตัติจะไม่เกิดข้ึนเลยถา้ไดมี้การพดูคุย
กนัก่อนอีกทั้งคณะกรรมการแปรญตัติท่ีแต่งตั้งโดยสภาเทศบาลก็ไม่ปรากฎวา่มีการแกไ้ขร่างเทศ
บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ซ่ึงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พุทธศกัราช 2547  ขอ้ 59 บญัญติัวา่ 
            “การแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณจะกระท าไดเ้ฉพาะการขอ
ลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่ายและตอ้งมีจ านวนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินรับรอง
เช่นเดียวกบัการเสนอญตัติค าแปรญตัติให้เสนอล่วงหนา้เป็นหนงัสือต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญตัติภายในระยะเวลาท่ีสภาทอ้งถ่ินก าหนด  และตอ้งมีการรับรองจากสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน
สองคน” 
ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไดย้ากมากหากเป็นสมาชิกสภาเสียงขา้งนอ้ยหรือไม่มีกลุ่มสังกดัจะไม่มี
สมาชิกสภาผูใ้ดกลา้รับรองใหมี้การแปรญตัติและตามขอ้ 49 วรรคหน่ึงและวรรคสอง 
   “ญตัติร่างขอ้บญัญติัท่ีสภาทอ้งถ่ินลงมติรับหลกัการแลว้ถา้จะตอ้ง
ส่งใหค้ณะกรรมการแปรญตัติพิจารณาใหป้ระธานสภาทอ้งถ่ินส่งร่างขอ้บญัญติันั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญตัติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินจะตอ้งก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปรญตัติดว้ย 
  “ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติท่ีสภาทอ้งถ่ินก าหนดตามวรรค
หน่ึงผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินผูใ้ดเห็นควรจะแกไ้ขเพิ่มเติมร่างขอ้บญัญติัก็ใหเ้สนอ
ค าแปรญตัติล่วงหนา้เป็นหนงัสือโดยใหแ้ปรญตัติเป็นรายขอ้และเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญตัติในกรณีท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินเป็นผูแ้ปรญตัติจะตอ้งมีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินรับรอง
เช่นเดียวกบัการเสนอญตัติ” 
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และ ขอ้ 50 บญัญติัวา่  
  “เม่ือคณะกรรมการแปรญตัติไดพ้ิจารณาแลว้จะตอ้งเสนอร่าง
ขอ้บญัญติันั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและบนัทึกความเห็นยืน่ต่อ
ประธานสภาทอ้งถ่ินรายงานนั้นอยา่งนอ้ยจะตอ้งระบุวา่ไดมี้หรือไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมในตอนหรือ
ขอ้ใดบา้งการแปรญตัติและมติของคณะกรรมการแปรญตัติเก่ียวดว้ยการแปรญตัตินั้นเป็นประการ
ใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญตัติตลอดจนการสงวนค าแปรญตัติดว้ยและให้
ประธานสภาทอ้งถ่ินส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาทอ้งถ่ินไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บส่ีชัว่โมงก่อนวนัประชุม
พิจารณาเวน้แต่กรณีตอ้งพิจารณาเป็นการด่วนใหค้ณะกรรมการแปรญตัติไปร่วมประชุมสภา
ทอ้งถ่ินดว้ยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงขอ้สงสัยต่างๆเก่ียวกบัรายงานนั้น” 
โดยการพิจารณาวาระท่ี สองขั้นแปรญตัติ  ตาม ขอ้ 51 วรรคแรกบญัญติัวา่ 
  “ในการพิจารณาร่างขอ้บญัญติัวาระท่ีสองใหป้รึกษาเรียงตามล าดบั
ขอ้เฉพาะท่ีมีการแปรญตัติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญตัติแกไ้ขเท่านั้นเวน้แต่ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน
จะไดล้งมติเป็นอยา่งอ่ืน” 
 ซ่ึงในประเด็นน้ี พบวา่คณะกรรมการแปรญตัติของเทศบาลทั้ง 15  
แห่ง ไม่มีการแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมโดยทั้งหมดยงัคงร่างเดิมและไม่ปรากฎวา่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรี
เสนอหรือสงวนค าแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายหรือร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมแต่อยา่งใด 
     (3)  ขัน้วาระลงมติ  ใหค้วามเห็นชอบหรือไม่ใหค้วามเห็นชอบหรืองด
ออกเสียงผูใ้หส้ัมภาษณ์ ทั้งหมด (15  คน)  ระบุวา่มีบทบาทในการเขา้ประชุมพิจารณาในวาระลงมติ
สมาชิกสภาเทศบาลท่ีเป็นสตรีระบุวา่ไดมี้บทบาทผา่นการลงมติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและร่างเทศบญัญติังบประมาณเพิ่มเติม  โดยไดอ้อกเสียงลงมติเห็นชอบกบัร่างเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างเทศบญัญติังบประมาณเพิ่มเติมทุกคร้ัง อีกทั้งยงัระบุวา่การ
เขา้ประชุมสภาเทศบาลทุกคร้ังคือการท าหนา้ท่ีทางนิติบญัญติัท่ีส าคญัมากเน่ืองจากทราบวา่
ประชาชนคอยตรวจสอบอยู ่ซ่ึงวาระการลงมติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่าง
เทศบญัญติังบประมาณเพิ่มเติม เป็นเร่ืองส าคญัท่ีมีผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  และอาจมีผลต่อการ
เลือกตั้งในอนาคตโดยเฉพาะเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม  ถา้สภาเทศบาลลงมติไม่ใหค้วามเห็นชอบคือร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายหรือเทศ
บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนั้นเป็นอนัตกไปและอาจน าไปสู่การเสนอยบุสภาเทศบาล ซ่ึง
เป็นเร่ืองท่ีสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดไม่ตอ้งการใหเ้หตุการณ์นั้นเกิดข้ึน 
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    ในขั้นวาระลงมติ กรณีท่ีสภาเทศบาลมีมติไม่เห็นชอบใหต้ราเทศ
บญัญติันั้น ใหร่้างเทศบญัญติันั้นตกไป และให้ใชเ้ทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีท่ี
แลว้ไปพลางก่อน ในกรณีเช่นวา่น้ี ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยใหมี้ค าสัง่
ยบุสภาเทศบาล 
       สรุปจากการสัมภาษณ์และการสังเกต สรุปวา่ ในการพิจารณาร่าง
เทศบญัญติังบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีหรือเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ดงัน้ี 
       1)  วาระท่ี 1ในขั้นรับหลกัการไม่มีการอภิปรายเห็นดว้ยหรือโตแ้ยง้
ร่างเทศบญัญติัในขั้นวาระรับหลกัการ และไม่ปรากฎวา่เคยลงมติไม่รับหลกัการ  
        2)  วาระท่ี 2 ในขั้นแปรญติัก็ไม่ปรากฎวา่เคยเสนอหรือมีการสงวน
ค าแปรญตัติ   
       3)  วาระท่ี 3 ในขั้นลงมติ  การลงมติเห็นชอบหรือไม่ใหค้วาม
เห็นชอบยงัไม่ปรากฎวา่มีสมาชิกสภาท่ีเป็นสตรีคนใดลงมติไม่เห็นชอบกบัร่างเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
       4)  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
สรุปวา่ค าตอบท่ีไดต้รงกนั และเหตุผลท่ีไม่มีการอภิปรายไม่เห็นดว้ยหรือสนบัสนุน หรือการเสนอ
ค าแปรญตัติ หรือลงมติไม่เห็นชอบร่างเทศบญัญติันั้น  ก็เน่ืองจากไดมี้การเชิญประชุมหารือกนั
อยา่งไม่เป็นทางการ(นอกรอบ)ระหวา่งฝ่ายสมาชิกและฝ่ายบริหารก่อนการพิจารณาวาระของสภา
ทุกคร้ัง ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีปฎิบติักนัมานานจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติั เพราะเสียงส่วนใหญ่ใน
สภาเทศบาลเป็นกลุ่มการเมืองเดียวกนัและเป็นกลุ่มท่ีสนบัสนุนนายกเทศมนตรี ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกต
วา่มีประชุมพดูคุยกนัอยา่งไม่เป็นทางการ(นอกรอบ) หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่การวิง่เตน้หรือ ล็อบบ้ี  
(lobbying)  ไดก้ลายเป็นวฒันธรรมแบบสมยอม(collosion) ของทั้งฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่าย
นายกเทศมนตรีไดย้อมรับวา่เป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จทางการเมืองและอาจแยกไม่ออกระหวา่ง
อ านาจหนา้ท่ี การท าหนา้ท่ีตามบทบาทและความรับผดิชอบต่อประชาชน  ดงัตวัอยา่งค าสัมภาษณ์ท่ี
จะยกมาเสนอดงัต่อไปน้ี 
      “...ในการพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
นั้นตอ้งเสนอเขา้สภาพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัท่ี 15  สิงหาคม เพราะกฎหมายและระเบียบ
ก าหนดไว ้การพิจารณาก็ตอ้งพิจารณาเป็นสามวาระและจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได ้โดย
ในขั้นรับหลกัการนั้นสมาชิกไดพ้ิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ของร่าง ส่วนขั้นแปรญตัติ ก็มี
คณะกรรมการแปรญตัติของสภาท าหนา้ท่ี ท่ีผา่นมาก็ไม่มีสมาชิกเสนอค าแปรญตัติหรือ
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คณะกรรมการแปรญตัติก็ไม่เคยมีการแปรญตัติแต่อยา่งใด...”  (ขวญัใจ  โมกขพนัธ์  สัมภาษณ์  
2556) 
     “...การอภิปรายก็พอมีบา้งแต่ผูห้ญิงยงัไม่เคยมีอภิปรายนะมีแต่
ผูช้ายส่วนใหญ่ก็อภิปรายสนบัสนุนหรือตั้งขอ้เสนอแนะบา้งในเร่ืองท่ีไม่เป็นสาระส าคญัอะไร เช่น 
บอกวา่ดีแลว้ เหมาะสมดี...” (กรุณา  สิริยะเสถียร  สัมภาษณ์  2556) 
     “...ไม่มีเลยนะการท่ีสมาชิกสภาเทศบาลจะลงมติไม่รับหลกัการ 
เพราะวา่ต่างก็ไดรู้้ขอ้มูลมีการพดูคุยกนัก่อนประชุมตกลงกนัใหเ้รียบร้อยก่อนจะไดไ้ม่ตอ้งอภิปราย
ในสภามาก...”  (จิราพร  ล าภาษี  สัมภาษณ์  2556) 
       “...การพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายถือเป็นหวัใจ
ส าคญัในขั้นวาระรับหลกัการก็ตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบแต่ก็ไม่เคยอภิปรายในขั้นน้ี และเวลาลง
มติรับหรือไม่รับหลกัการก็ยงัไม่เห็นวา่มีสมาชิกคนใดไม่ยกมือลงมติรับหลกัการ และขั้นแปรญตัติ
ก็ยงัไม่มีประสบการณ์เร่ืองน้ี ตอ้งเก็บเก่ียวประสบการณ์ใหม้ากกวา่น้ีก่อนอีกอยา่งก็เป็นกลุ่ม
เดียวกนัท่ีนายกสนบัสนุนตอนเลือกตั้ง  ส่วนการลงมติก็ไม่เคยไม่เห็นชอบ เพราะถา้สภามีมติไม่
เห็นชอบก็เป็นปัญหาเทศบาลท าอะไรไม่ไดช้าวบา้นก็เดือดร้อนเราก็ค  านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนก่อน...”  (ทรรศนีย ์ นวสิทธ์ไพศาล  สัมภาษณ์  2556) 
       “...ในการพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายในขั้นรับ
หลกัการ นั้นยงัไม่เคยอภิปรายเพราะวา่ส่วนมากเราไดป้ระชุมอยา่งไม่เป็นทางการแลว้กบัฝ่าย
บริหารเพื่อลดขั้นตอนในสภาไม่ตอ้งเสียเวลามาก และไม่มีคร้ังใดท่ีสภาจะไม่รับหลกัการร่างเทศ
บญัญติั  ส่วนแปรญติัยงัไม่เคยเลยแต่รู้วา่เสนออยา่งไร มีคณะกรรมการแปรญติัของสภา แลว้
จากนั้นก็ขั้นวาระลงมติเห็นชอบหรือไม่ใหค้วามเห็นชอบ  ถา้ไม่เห็นชอบร่างเทศบญัญติั
งบประมาณนั้นก็ตกไป...”  (ษุภากร  สวสัดิชยั  สัมภาษณ์  2556) 
     “...ในขั้นแปรญตัติก็ไม่เคยเสนอแปรญตัติเพราะเห็นวา่
นายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายเดียวกนัพวกเราสนบัสนุนอยู ่และไดคุ้ยนอกรอบกนัมาก่อนแลว้ไม่ตอ้ง
อภิปรายอะไรมาก  ท่ีผา่นมาทั้งหมดก็ลงมติรับหลกัการ พอขั้นแปรญตัติก็ยงัไม่มีการเสนอแปร
ญตัติอะไร  และขั้นลงมติก็ผา่นเห็นชอบทุกคร้ัง...”  (สวาท  เกียรติภทัรชยั  สัมภาษณ์  2556) 
       “...ในขั้นการแปรญตัตินั้นตั้งแต่เป็น สท.มาหลายสมยัยงัไม่เคย
เสนอหรือสงวนค าแปรญตัติเลยเพราะวา่ไม่มีโครงการใดไม่เหมาะสมส่วนใหญ่ผา่นการพิจารณา
อยา่งไม่เป็นทางการมาแลว้ทั้งนั้น”  (รจริน  เหลืองไพโรจน์  สัมภาษณ์  2556) 
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       “...เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายมีความส าคญัมากต่อการ
พฒันาของเทศบาลต าบล การพิจารณาจึงตอ้งรอบคอบเพื่อใหเ้กิดการกระจายงบประมาณอยา่ง
ทัว่ถึงและเป็นธรรมและความคุม้ค่ามากท่ีสุด...”  (เพญ็ศรี  สุภประดิษฐ ์ สัมภาษณ์  2556) 
     “...ยงัไม่กลา้อภิปรายเพราะวา่ไดรั้บการเลือกตั้งสมยัแรกตอ้งขอ
หาประสบการณ์จากรุ่นพี่ก่อนเรายงัอายนุอ้ยประสบการณ์ก็ยงัไม่มากพอ ผูใ้หญ่ท่ีสนบัสนุนก็บอก
วา่ถา้จะอภิปรายขอ้มูลตอ้งแน่น และตรงประเด็น ดงันั้นจึงยงัไม่เคยอภิปราย ส่วนการแปรญตัตินั้น
ก็ไม่เคยแปรญตัติเพราะวา่รายละเอียดของเทศบญัญติัมนัครอบคลุมตามความตอ้งการของ
ประชาชนและเป็นไปตามงบประมาณรายไดข้องเทศบาล และการลงมตินั้นก็ไดล้งมติเห็นชอบทุก
คร้ัง...”  (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าดบัท่ี  152  สัมภาษณ์  2556) 
  1.2.5  สตรีกบับทบาททางนิติบัญญติัในการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบล โดย
สรุปทัว่ไปในความเป็นสตรีมีความส าคญัต่อบทบาทหนา้ท่ีสมาชิกสภาเทศบาลอยา่งไรประเด็นน้ี 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งหมด (15  คน) สรุปตอบตรงกนัวา่ 
   1)  ความเป็นสตรีเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลและภาคประชาชนเพราะแสดง
ถึงความเท่าเทียมกนัของชายและหญิง 
    2)  การท าหนา้ท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลดว้ยความภาคภูมิใจ ชาวบา้นมี
ส่วนร่วมส าคญัในการผลกัดนัท าใหเ้กิดการสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภค น ้าประปาไหลดี  คุณภาพ
ชีวติดีข้ึน และพบวา่ปัญหาส่ิงแวดลอ้มลดนอ้ยลง การศึกษาดีเด็กๆ ไดเ้รียนหนงัสือเตรียมความ
พร้อม    
   3)  การเขา้ประชุมสภาเทศบาลทุกคร้ังเพราะวา่เห็นวา่เป็นหนา้ท่ีของฝ่ายนิติ
บญัญติัท่ีตอ้งปฎิบติัเม่ือไดรั้บการเลือกตั้งจากประชาชนมาท าหนา้ท่ีในการตราเทศบญัญติัเพื่อ
บงัคบัใชใ้นเขตเทศบาลอนัเป็นการรักษาประโยชน์แก่ส่วนร่วมโดยเฉพาะเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในการประชุมพิจารณาญตัติดงักล่าวจะ
มีบทบาทในการท าหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ีไม่เคยขาดการประชุมเลย 
   4)  เป็นหนา้ท่ีส าคญัมากของสมาชิกสภาเทศบาลและส่วนใหญ่ยอมรับวา่
บทบาทสตรีในสภาเทศบาลนั้นมีความไดเ้ปรียบเพศชายตรงท่ีความอ่อนโยน ความละเอียด
รอบคอบ  มีมุมมองท่ีผูช้ายอาจมองไม่เห็น ความประนีประนอมสามารถเจรจาความไดดี้ใจเยน็กวา่
ชาย 
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      สรุปวา่ในความเป็นสตรีบทบาทในกระบวนการทางนิติบญัญติัของ
เทศบาลความเป็นสตรีไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อการท าหนา้ท่ีนิติบญัญติัความเป็นสตรีนั้นก็มีคุณค่า
ความสามารถไม่นอ้ยไปกวา่บุรุษความเป็นสตรีสามารถด าเนินการกิจกรรมทางการเมืองในบทบาท
ของสมาชิกสภาเทศบาลไดเ้ป็นอยา่งดีประชาชนใหก้ารยอมรับและสตรีท่ีไดมี้บทบาทในการเมือง
ของเทศบาลเป็นแรงจูงใจให้สตรีในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจการของเทศบาลมากข้ึน                    
ดงัตวัอยา่งค าสัมภาษณ์ท่ีจะยกมาเสนอดงัต่อไปน้ี   
        “...ผูห้ญิงจะใจเยน็มากกวา่ผูช้าย และช่วยใหบ้รรยากาศการประชุมดีไม่
ตรึงเครียดเกินไป...”  (กรุณา  สิริยะเสถียร  สัมภาษณ์  2556) 
      “...บทบาททางนิติบญัญติัเป็นหนา้ท่ีหน่ึงของสมาชิกสภาเทศบาลการท า
หนา้ท่ีตรงน้ีดวัยความรอบคอบเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในเทศบาล ความเป็นสตรี
กบัชายนั้นไม่ไดแ้ตกต่างกนัในบทบาทตรงน้ีบางคนเก่งและกลา้กวา่ผูช้ายก็มี” (สุรีย ์ ประทุมพวง 
สัมภาษณ์  2556) 
      “...ผูห้ญิงอาจไดเ้ปรียบผูช้ายตรงท่ีใจเยน็กวา่ อ่อนโยนประนีประนอม
ไม่แขง็กระดา้งเวลาเจรจาอะไรกนัก็จะง่ายข้ึน...”  (ทรรศนีย ์ นวสิทธ์ไพศาล  สัมภาษณ์  2556) 
       “...ความเป็นสตรีนั้นในความคิดตวัเองไดเ้ปรียบผูช้ายตรงท่ีมีความ
รอบคอบละเอียดอ่อนมากกวา่ผูช้ายการใหค้วามส าคญักบัปัญหาของประชาชนเร่งด่วนเพราะวา่
เขา้ใจไดทุ้กวยั...”  (ดารณี  โฉมเผอืก  สัมภาษณ์  2556) 
      “...ชายหรือหญิงเสมอภาคกนัใหค้วามส าคญักบัปัญหาของประชาชน 
ความเป็นผูห้ญิงท าใหป้ระชาชนกลา้เขา้ถึงกลา้น าเสนอมากกกวา่ สท.ชาย...” (สมจิตต ์สร้อยกล่อม  
สัมภาษณ์  2556) 
      “...ในความเป็นหญิงก็ไม่มีปัญหาในการท าหนา้ท่ีนิติบญัญติัเด๋ียวน้ีโลก
เปล่ียนไปแลว้ความเท่าเทียมกนั ผูห้ญิงเก่งๆก็เยอะ...” (อุดมลกัษณ์  แกว้ทอง  สัมภาษณ์  2556) 
      “...ความเป็นสตรีนั้นก็เป็นประโยชน์ในสภาไม่ต่างกบัชายท าอะไรคิด
อะไรสตรีก็ท าไดไ้ม่นอ้ยหนา้จะมีก็แต่ความแขง็แรงสรีระร่างกายเท่านั้นท่ีอาจอ่อนแอกวา่แต่จิตใจก็
ไม่ดอ้ยกวา่แน่นอน...”  (รจริน  เหลืองไพโรจน์ สัมภาษณ์  2556) 
      “...การพิจารณาร่างเทศบญัญติัของเทศบาลบทบาทของชายและหญิงก็
แสดงไดไ้ม่ต่างกนั พอผูห้ญิงไดรั้บการยอมรับมากข้ึนก็เกิดกระแสสนบัสนุนใหผู้ห้ญิงไดมี้บทบาท
มากข้ึนต่อไป สมยัน้ีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  12  คน เป็นผูห้ญิง 6  คน  ก็ถือวา่ผูห้ญิงไดรั้บการ
ยอมรับมากข้ึนนัน่เอง...”  (เพญ็ศรี  สุภประดิษฐ ์  สัมภาษณ์  2556) 
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    “...เวลาพิจารณาเทศบญัติังบประมาณหรืออะไรท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์
ของประชาชนเราก็ตอ้งรอบคอบ และก็ตอ้งประสานกบัทุกฝ่ายใหข้อ้มูลท่ีครบถว้นรอบดา้นให้
ไดม้ากท่ีสุดเพื่อประกอบการพิจารณา ฉะนั้นความเป็นสตรีก็น่าจะไดเ้ปรียบผูช้ายอยูบ่า้งตรงท่ี
บุคลิคภาพความอ่อนโยนละเอียดรอบคอบอะไรประมาณนั้น...”  (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าดบั
ท่ี 153  สัมภาษณ์  2556) 
   1.2.6  ด้านบทบาทการเคยเป็นคณะกรรมการสภาเทศบาล  โดยสรุปผูใ้หส้ัมภาษณ์
ส่วนใหญ่จ านวน  9 คน  (ร้อยละ60.00  )  ตอบตรงกนัวา่เคยเป็นและยงัคงเป็นคณะกรรมการอยู ่มี
ขอ้คน้พบดงัน้ี 
      1)  บทบาทการเป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติัไม่ปรากฎวา่
คณะกรรมการแปรญตัติซ่ึงปกติเป็นคณะกรรมการแปรญติัเตม็สภาไดมี้การแปรญตัติร่างเทศบญัญติั 
       2)  บทบาทการเป็นคณะกรรมการแปรญตัติ ร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรือเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  พบวา่จ านวน  5  คน (ร้อยละ 33.34)
ไดเ้ป็นและยงัคงเป็นคณะกรรมการอยู ่แต่ไม่ปรากฎวา่มีแกไ้ขหรือตดัทอนมากไปกวา่การตรวจ
พิจารณาร่างเทศบญัญติัแลว้รายงานการพิจารณาต่อท่ีประชุมในวาระขั้นแปรญตัติ  หรือกล่าวอีกนยั
คือการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญตัตินั้นตั้งไวเ้พื่อใหค้รบองคป์ระกอบตามท่ีระเบียบ
ก าหนดไวเ้ท่านั้น  โดยไม่ปรากฎวา่ผูท่ี้เป็นคณะกรรมการแปรญตัติไดพ้ิจารณาเสนอหรือสงวนค า
แปรญตัติแต่อยา่งใด  ซ่ึงเหตุผลท่ีระบุอยา่งนั้นเพราะวา่เป็นกลุ่มเดียวกนักบัฝ่ายนายกเทศมนตรีท่ีได้
พิจารณาตกลงกนัแลว้จึงไม่มีการเสนอแปรญตัติและหากมีการเปล่ียนแปลงไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง
จะเกิดปัญหาในกลุ่มการเมืองคือการไม่สนบัสนุนดา้นงบประมาณ มีความขดัแยง้กนั ดงันั้นการ
เลือกท่ีจะไม่แปรญตัติก็เพื่อหลีกเล่ียงความขดัแยง้กบักลุ่มการเมืองเดียวกนัแมว้า่ในความเป็นจริง
แลว้จะไม่เห็นดว้ยในหลายๆประเด็นโดยเฉพาะ 
     3)  บทบาทการเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมซ่ึงในส่วนการ
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนั้นมีบทบาทมากท่ีสุดโดยพบวา่ไดมี้การท าหนา้ท่ีตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลอยา่งต่อเน่ืองและทราบถึงหนา้ท่ีส าคญัน้ีอยา่งดี  ส่วนใหญ่ให้
เหตุผลวา่เพราะเป็นสตรีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นวา่ละเอียดรอบคอบถา้เป็นกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมก็จะไดท้  าหนา้ท่ีไดดี้รายงานการประชุมไม่ตกหล่น 
      4)  บทบาทการเป็นคณะกรรมการในสัดส่วนของสภา เช่น กรรมการจดัท า
แผนพฒันา คณะกรรมการพิจารณาร่วมความขดัแยง้ของร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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และร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และการเป็นคณะกรรมการจดัท าแผนทอ้งถ่ิน ไดมี้
การแสดงบทบาทอยา่งต่อเน่ือง 
      5)  บทบาทการเป็นคณะกรรมการพิจารณาหาขอ้ยติุกรณีท่ีสภาเทศบาลมีมติ
ไม่รับหลกัการแห่งร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนั้น
พบวา่ ไม่ปรากฎวา่ไดก้ารตั้งคณะกรรมการชุดดงักล่าว เน่ืองจากไม่พบวา่มีสภาเทศบาลต าบลใดมี
มติไม่รับหลกัการแห่งร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายหรือเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม   
       สรุปการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรีส่วน
ใหญ่ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการของสภาเทศบาลเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการต่างๆ  
เช่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การท าหนา้ท่ีส่วนใหญ่พบวา่ไม่มี
การเสนอแปรญตัติหรือมีขอ้คิดเห็นเปล่ียนแปลงร่างเทศบญัญติัในขั้นคณะกรรมการแปรญตัติแต่
อยา่งใด   
    “...คณะกรรมการแปรญตัติก็ตั้งไวต้ามท่ีกฎหมายก าหนดเพราะวา่เวลา
พิจารณาขั้นแปรญตัติก็ไม่เคยมีสมาชิกเสนอค าแปรญตัติ กลุ่มเดียวกนัทั้งนั้นส่วนมากก็ตรวจ
พิจารณาวา่จ านวนเงินตั้งจ่ายไวผ้ดิตกหรือพิมพผ์ดิหรือไม่ ตอ้งตรวจอยา่งละเอียดผิดไม่ไดถ้า้
ออกไปแลว้มนัแกย้าก...”  (ขวญัใจ  โมกขพนัธ์  สัมภาษณ์  2556) 
      “...คณะกรรมการแปรญตัติก็เคยเป็นเพราะเขาวา่เราเป็นผูห้ญิงน่าจะอ่าน
ไดล้ะเอียดรอบคอบกวา่ผูช้าย แต่ก็ไม่ท าอะไรมากเพราะร่างเทศบญัญติัไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอค า
แปรญตัติเลย ประชุมง่ายมากสรุปไดเ้ร็วแต่ก็ตอ้งรอบคอบเพราะมนัผดิพลาดไม่ไดเ้ลย...”                    
(กรุณา  สิริยะเสถียร  สัมภาษณ์  2556) 
      “...เป็นคณะกรรมการแปรญตัติแต่ไม่ค่อยจะไดพ้ิจารณารับเร่ืองการแปร
ญตัติมากนกัเพราะส่วนใหญ่คุยกนัก่อนแลว้ จะคงร่างเดิมไม่เปล่ียนอะไร...”  (สุรีย ์ ประทุมพวง 
สัมภาษณ์  2556) 
    “...เป็นกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณแต่ไม่เคยไดรั้บค า
แปรญตัติจากสมาชิกสภาเน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นการท าความตกลงกนัแลว้จึงไม่มีสมาชิกผูใ้ดเสนอ
ค าแปรญตัติ ส่วนการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติก็มีการปรึกษากนัตามปกติ...”                                        
(จิราพร  ล าภาษี  สัมภาษณ์  2556) 
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     “...เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมของเทศบาลมาหลายสมยัก็ไม่
ตอ้งท าอะไรมากตรวจวา่มีถอ้ยค าไหนท่ีผดิไปจากท่ีประชุมกล่าวไวห้รือไม่ ก็มีบา้งท่ีพิมพต์กพิมพ์
ผดิ สภาก็ขอ้แกไ้ขใหถู้กตอ้งได.้..”  (นิตยา  เคารพธรรม สัมภาษณ์  2556) 
     “...ไดเ้ป็น สท.สมยัแรก ยงัไม่มีประสบการณ์เก่ียวกบัหนา้ท่ีของสมาชิก
สภามากตอ้งใหเ้วลาเพิ่มข้ึนอีกนิดตอนน้ียงัไม่มีต าแหน่งกรรมการเลย...” (ทรรศนีย ์ นวสิทธ์
ไพศาล  สัมภาษณ์  2556) 
      “...เป็นคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินในสัดส่วนของฝ่ายสภาก็มีประชุม
พิจารณาเร่ืองวาระร่างแผนพฒันาของเทศบาลประจ าปี ก่อนท าร่างเสนอต่อไป...”                                         
(ษุภากร  สวสัดิชยั  สัมภาษณ์  2556) 
     “...เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมของสภาเทศบาลมี
เจา้หนา้ท่ีคอยพิมพร่์างให้ตรวจตรวจเสร็จจึงลงช่ือแลว้เขา้สาระของสภาเทศบาลเพื่อรับรายงานการ
ประชุม ปกติก็ท าทนัในการประชุมคร้ังถดัไป...” (สวาท  เกียรติภทัรชยั สัมภาษณ์  2556) 
    “...เป็นกรรมการแปรญตัติของสภา ส่วนมากพิจารณาร่างเทศบญัญติัท่ี
ผา่นวาระรับหลกัการมาแลว้พอถึงขั้นกรรมการแปรญตัติถา้เป็นเทศบญัญติังบประมาณก็ตั้งไว้
พิจารณารายละเอียดและรับค าเสนอค าแปรญตัติจากสมาชิกเทศบาล เป็นมาก็ไม่เห็นมีสมาชิกคน
ไหนเสนอแปรญตัติ ท างานง่ายมาก...”  (รจริน  เหลืองไพโรจน์  สัมภาษณ์  2556) 
    “...เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมมาก็ไม่มีอะไรมากเจา้หนา้ท่ี
ของเทศบาลเป็นคนถอดเทปการประชุมแลว้คณะกรรมการก็เอามาอ่านตรวจดู แต่ก็ไม่ค่อยมีผดิ...”   
(อุดมลกัษณ์  แกว้ทอง  สัมภาษณ์  2556) 
    “...เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มาหลายสมยัเพราะวา่มี
ประสบการณ์สมาชิกสภาเขาไวว้างใจ...”  (สุขวสา  ชุนถนอม  สัมภาษณ์  2556) 
    “...ไม่ไดเ้ป็นกรรมการในสภาเทศบาลเพราะไดรั้บการเลือกตั้งเป็น สท.
สมยัแรกยงัไม่มีประสบการณ์ แต่ก็ไม่เป็นไรอยูก่ลุ่มเดียวกนักบัเสียงขา้งมากในสภา...”                    
(สมจิตต ์ สร้อยกล่อม สัมภาษณ์  2556)  
      “...คณะกรรมการในสภาเทศบาลไม่เคยเป็นเพราะยงัไม่ไดรั้บมอบหมาย
อะไรส่วนใหญ่ก็เป็นผูช้ายมากกวา่...”  (เพญ็ศรี  สุภประดิษฐ ์ สัมภาษณ์  2556) 
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    “...เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมของสภาเทศบาล ก็ท าหนา้ท่ี
ไปตามท่ีไดรั้บมอบหมายตรวจรายงานท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายเลขานุการสภาจดัท าข้ึนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี
อะไรมาก...”  (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าดบัท่ี  154  สัมภาษณ์  2556) 
   1.2.7 บทบาทด้านการติดตามและตรวจสอบหรือควบคุมฝ่ายบริหารในการบังคับ
ใช้เทศบัญญัติท่ีสภาเทศบาลได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วพบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่
ตอบตรงกนัสรุปดงัน้ี 
     1) การติดตามตรวจสอบการบงัคบัใชเ้ทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี นั้นผูใ้หส้ัมภาษณ์ใหค้วามเห็นโดยสรุปวา่  เคยติดตามทวงถามเร่ืองโครงการต่าง ๆ  ท่ี
บรรจุในเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเทศบญัญติังบประมาณเพิ่มเติมวา่เม่ือใดจะ
ด าเนินการ หรือด าเนินการแลว้เป็นไปตามแบนแปลนรายการละเอียดหรือไม่เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอยา่งไร ประกาศใหป้ระชาชนทราบในการด าเนินการทาง
พสัดุ งานหรือวสัดุส่ิงของมีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่  หากกรณีช ารุดเสียหายด าเนินการอยา่งไรบา้ง
โดยใชว้ธีิการติดตามตรวจสอบดว้ยการยืน่กระทูถ้ามในท่ีประชุมสภาเทศบาลใหน้ายกเทศมนตรี
ตอบ  ซ่ึงประเด็นน้ี พบวา่ เป็นการแสดงบทบาทเพื่อใหค้รบองคป์ระกอบเน่ืองจากสมาชิกสภา
เทศบาลไดรั้บแรงกดดนัจากภาคประชาชน เช่น เร่งรัดให้ด าเนินการตามโครงการก่อสร้าง 
ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างท่ีช ารุดต่างๆ  เพราะถา้หากไม่มีความเคล่ือนไหวใดๆ  ก็อาจถูกฝ่ายประชาชน
รุกยิง่ข้ึน     2) การสอบถามเป็นการส่วนตวักบันายกเทศมนตรีและการติดตามความ
คืบหนา้และปัญหาต่างๆ  และยงัพบวา่สมาชิกเทศบาลแมว้า่จะเป็นกลุ่มท่ีสนบัสนุนฝ่ายบริหารแต่ก็
ไม่ไดมี้การเห็นดว้ยกบัฝ่ายบริหารทุกเร่ืองยงัมีการทว้งติงในประเด็นท่ีอาจเกิดความขดัแยง้หรือ
ประชาชนเสียประโยชน์  โดยใชบ้ทบาทความเป็นสมาชิกสภา และส่วนหน่ึงใชค้วามสัมพนัธ์
ส่วนตวักบันายกเทศมนตรี 
     3) ในบทบาทการตรวจสอบฝ่ายบริหารพบวา่แทบไม่มีเลยท่ีสมาชิกสภา
เทศบาลท่ีเป็นสตรีท่ีจะมีความขดัแยง้หรือเห็นแยง้ไปจากขอ้ตกลงท่ีไดมี้การตกลงกนั เน่ืองจาก
สภาพการเมืองทอ้งถ่ินนั้นเป็นวงแคบๆ  ใครท าอะไรหรือคิดอะไรสามารถรับรู้ถึงกนัไดห้มดอยา่ง
รวดเร็วจะมีความรอบคอบในการแสดงออกในทางการเมืองและความท่ีเป็นคนรักษาค าพดูเม่ือ
รับปากแลว้จะไม่ค่อยเปล่ียนแปลง  หากเป็นการติดตามจากการตรวจสอบของประชาชนก็ใช้
วธีิการอธิบายก็จะเชิญประชาชนในชุมชนมาประชุมหรือถา้เป็นโอกาสดีมีงานต่างๆไดพ้บปะ
ประชาชนในเขตก็จะเล่าเร่ืองราวท่ีสงสัยนั้นใหฟั้งช้ีแจงดว้ยผลวา่ บางคร้ังท าไมโครงการของ

                                                        
                            

4
 ตามล าดบัรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบทท่ีสมัภาษณ์  ในภาคผนวก ค 
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ชุมชนนั้นจึงยงัไม่ด าเนินการทั้งท่ีงบประมาณผา่นมาตั้งนานแลว้ ประชาชนเขารักเราอยูแ่ลว้เขาก็
เขา้ใจ บางท่ีงบประมาณเงินยงัไม่พอด าเนินการอนัไหนเร่งด่วนเดือดร้อนมากกวา่ก็จะท าใหก่้อน 
       สรุปจากการวเิคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต สรุปวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งไม่มีการตรวจสอบอยา่งเป็นทางการแบบเขม้ขน้เพราะวา่ การกระท าอยา่งนั้นกลุ่มตวัอยา่ง
ระบุวา่จะเป็นการไม่ใหเ้กียรติฝ่ายนายกเทศมนตรีท่ีเป็นกลุ่มการเมืองเดียวกนัและยงัตอบตรงกนัวา่
เป็นเพียงการติดตามสอบถามความคืบหนา้ของโครงการต่างๆท่ีบรรจุในเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรือเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเท่านั้น  เพื่อใหป้ระชาชนไดค้ลายความ
สงสัยและเป็นการรับผดิชอบต่อประชาชนดว้ย  ส่วนเทศบญัญติัทัว่ไปนั้นไม่ปรากฎวา่สมาชิกได้
ใหค้วามเห็นหรือเห็นวา่ส าคญั ในการตรวจสอบการบงัคบัใชเ้พราะเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีมีกฎหมาย
บงัคบัไวอ้ยูแ่ลว้ถา้ฝ่ายบริหารไม่ปฏิบติัก็ตอ้งรับผดิชอบ เพราะเป็นผูรั้กษาการตามเทศบญัญติั อยู่
แลว้  
ดงัตวัอยา่งค าสัมภาษณ์ท่ีจะยกมาเสนอดงัต่อไปน้ี 
    “...เป็นประธานสภามาก็ยงัไม่เห็นวา่สมาชิกจะตรวจสอบฝ่ายบริหาร
อยา่งไร มีก็ตั้งกระทูถ้ามบา้งประปราย  แต่ก็ไม่เป็นประเด็นส าคญัอะไร  ถา้ฝ่ายบริหารท าไม่ถูกตอ้ง
อนัน้ีตอ้งตรวจสอบถา้เกิดกรณีเสียหายหรือส่อวา่จะเสียหายในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลก็เคยใช้
สิทธิถาม...”  (ขวญัใจ  โมกขพนัธ์  สัมภาษณ์  2556) 
    “...เร่ืองการติดตามโครงการท่ีบรรจุในเทศบญัญติังบประมาณถา้นาน
แลว้ไม่ท าก็มีการติดตามทวงถามในท่ีประชุมสภาก็ไดค้  าตอบท่ีน่าพอใจแลว้ก็เขา้ใจดีวา่งบประมาณ
ต่างๆ ก็เร่งด่วนทั้งนั้นชาวบา้นเดือดร้อนไม่ต่างกนัตรงไหนเดือดร้อนมากกวา่ก็ใหท้  าตรงนั้นก่อน
...”  (กรุณา  สิริยะเสถียร สัมภาษณ์  2556) 
      “...เวลาสงสัยวา่ท าไมโครงการนั้นถึงไม่ท าเสียทีก็สอบถามในท่ีประชุม
สภาวาระอ่ืนๆบา้ง หรือบางทีก็ตั้งกระทูถ้ามฝ่ายบริหาร...” (สุรีย ์ ประทุมพวง  สัมภาษณ์  2556) 
      “...มีการตรวจสอบการด าเนินการโครงการต่างๆ  เช่น เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบแปลนหรือไม่ เสร็จตามก าหนดและแกไ้ขปัญหาชาวบา้นตามวตัถุประสงคโ์ครงการ
แลว้น ามาปรึกษาในท่ีประชุม...”  (จิราพร  ล าภาษี   สัมภาษณ์  2556) 
“...ก็ใชว้ธีิการอธิบายก็จะเชิญประชาชนในชุมชนมาประชุมหรือถา้เป็นโอกาสดีมีงานต่างๆได้
พบปะประชาชนในเขตก็จะเล่าเร่ืองราวท่ีสงสัยนั้นใหฟั้งช้ีแจงดว้ยผลวา่ บา้งคร้ังท าไมโครงการ
ของชุมชนนั้นจึงยงัไม่ด าเนินการทั้งท่ีงบประมาณผา่นมาตั้งนานแลว้ ประชาชนเขารักเราอยูแ่ลว้เขา
ก็เขา้ใจ บางท่ีงบประมาณเงินยงัไม่พอด าเนินการอนัไหนเร่งด่วนเดือดร้อนมากกวา่ก็จะท าใหก่้อน
...”  (นิตยา  เคารพธรรม  สัมภาษณ์  2556) 
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    “...ก็ถา้สงสัยชาวบา้นเดือดร้อนก็ถามกนัตรงๆ กบัฝ่ายบริหาร ท่านนายก 
เพราะรู้จกักนัดี ก็จะไดต้อบชาวบา้นไดห้ายสงสัย บางทีก็เห็นใจวา่เทศบาลเราเงินรายไดอ้าจไม่
มากมายตอ้งเฉล่ียกนัไป” (ษุภากร  สวสัดิชยั  สัมภาษณ์  2556) 
     “...บางทีมีเร่ืองการบริการเก็บขยะ น ้าประปา ไฟฟ้าสาธารณะ เป็น
ปัญหาท่ีประชาชนถามกนัมากก็บางท่ีชาวบา้นไม่กลา้โทรไปเทศบาลก็โทรมาใหเ้ราติดตามให.้..”  
(ทรรศนีย ์ นวสิทธ์ไพศาล  สัมภาษณ์  2556) 
      “...บางทีเป็นการเร่งด่วนมากชาวบา้นเดือดร้อนถนนพงัเป็นโลก
พระจนัทร์ นายกก็เอาเงินส่วนตวัแกไ้ขปัญหาลาดยางใหใ้ชไ้ดไ้ปก่อนแต่ก็ไม่ไดเ้บิกเงินคืนเพราะ
คิดวา่ความเดือดร้อนของชาวบา้นส าคญักวา่มาก...”  (ดารณี  โฉมเผือก  สัมภาษณ์  2556) 
    “...มีการติดตามทวงถามเพื่อน าไปช้ีแจงต่อประชาชน โดยใชบ้ทบาท
ความเป็นสมาชิกสภา และส่วนหน่ึงใชค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวักบัผูบ้ริหาร...”  (สมจิตต ์ สร้อยกล่อม  
สัมภาษณ์   2556) 
    “...ไม่ค่อยมีการถามอะไร  รู้ๆกนัดีวา่สถานการณ์เป็นอยา่งไรเงินมีไม่มีก็
พอทราบได ้ แต่ถา้ท าความเสียหายกบัเทศบาล เช่น มีการส่อทุจริตก็ไม่ยอมเหมือนกนัถามกนัตรงๆ
เลย...” (อุดมลกัษณ์  แกว้ทอง  สัมภาษณ์  2556) 
    “...มีบา้งท่ีชาวบา้นฝากถาม กบันายกเทศมนตรีเป็นการส่วนตวัก็คน
คุน้เคยกนัทั้งนั้น ถามกบันายกตรงๆ  วา่เทศบญัญติับงัคบัใชน้านแลว้ท าไมยงัไม่ด าเนินการ ก็ไดรั้บ
ค าตอบท่ีฟังแลว้ก็เขา้ใจวา่มีปัจจยัหลายประการท่ีท าใหต้อ้งเรียงล าดบัความเร่งด่วนซ่ึงก็ตอ้ง
พิจารณาองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ดว้ย ไม่เช่นนั้นเด๋ียวชาวบา้นเขาไม่เขา้ใจมีบา้งท่ีแมจ้ะเป็นฝ่าย
สนบัสนุนนายกแต่ถา้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงก็มีการทว้งติงกนับา้งบางโอกาส...”                                        
(สุขวสา  ชุนถนอม  สัมภาษณ์  2556) 
    “...เรียกวา่การตรวจสอบฝ่ายบริหารนั้นยงัไม่เคยเพราะคิดวา่ฝ่ายบริหาร
ไดท้  าในเร่ืองท่ีเคยตกลงกนัแลว้ถา้ไม่ผดิไปจากขอ้ตกลงก็ไม่ถามหรือตรวจสอบอะไร...”                             
(รจริน  เหลืองไพโรจน์  สัมภาษณ์  2556) 
    “...ส่วนมากท่ีติดตามการท างานของฝ่ายบริหารก็คือการใชจ่้ายเงิน
งบประมาณวา่คุม้ค่ามากนอ้ยแค่ไหน ตอนแถลงผลงานประจ าปี ก็สอบถามท่ีประชุมสภา...”  
(สมาชิกสภาเทศบาลล าดบัท่ี 155  สัมภาษณ์  2556) 

                                                        
                           

5
 ตามล าดบัรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีสมัภาษณ์  ในภาคผนวก ค 
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    “...ในการประชุมแต่ละคร้ังก็มีวาระอ่ืนๆ  ส่วนมากก็ไดถ้ามถึงความ
คืบหนา้ของการด าเนินการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบา้นผา่นประธานใหท้่าน
นายกเทศมนตรีตอบ...”  (เพญ็ศรี  สุภประดิษฐ ์ สัมภาษณ์  2556) 
   1.2.8  ด้านปัญหาและอุปสรรคทางด้านนิติบัญญติัของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ี
เป็นสตรี  โดยสรุปทัว่ไปแลว้ผูใ้หส้ัมภาษณ์เห็นวา่ความเป็นหญิงไม่ใช่ปัญหาส าหรับ
กระบวนการทางนิติบญัญติัเพราะความเป็นหญิงมีประโยชน์มากกวา่เป็นปัญหาเพราะความ
รอบคอบละเอียดอ่อนของผูห้ญิงท าใหผู้ช้ายหลายคนฉุกคิดไดใ้นบางประเด็นท่ีขาดหายไป ใน
ความเป็นสตรีไม่ไดเ้ป็นปัญหาในการท าหนา้ท่ี บางคนอาจมองวา่ผูห้ญิงอ่อนแอท างานบางอยา่งไม่
เท่าผูช้าย 
     1) ปัญหาบทบาทของสตรีในการท าหนา้ท่ีนิติบญัญติัของเทศบาล จะมี
ปัญหาเก่ียวกบัสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดรั้บการเลือกตั้งสมยัแรกหรือไม่เกินสองสมยัท่ีระบุวา่ยงัไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจ และประสบการณ์ความเช่ียวชาญงานดา้นนิติบญัญติัของเทศบาลท่ีจะตอ้ง
เพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการยกร่างการเสนอร่างเทศบญัญติัและการพิจารณาอยา่ง
รอบดา้นใหม้ากข้ึน  
     2) ปัญหาของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งมากกวา่สอง
สมยัพบวา่ยงัไม่มีประสบการณ์ในการเสนอร่างเทศบญัญติัความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในการตราเทศบญัญติัเพื่อบงัคบัใชใ้นเขตเทศบาลซ่ึงบทบาทน้ีมี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน   
     3) ปัญหาการส่ือสารพบวา่การส่ือสารของสมาชิกสภาเทศบาลในการเป็น
ตวัแทนของประชาชนในบทบาทหนา้ท่ีเพื่อการเผยแพร่ความรู้ในกระบวนการทางนิติบญัญติัของ
เทศบาลซ่ึงเป็นสิทธิของประชาชนในการเขา้ช่ือเสนอร่างเทศบญัญติัเขา้สู่การพิจารณาของสภา
เทศบาลยงัไม่พบวา่มีการเสนอร่างเทศบญัญติัโดยภาคประชาชน 
     4) ปัญหาเก่ียวกบับุคลากรของเทศบาลท่ีเกิดจากการด าเนินการของบุคลากร
ฝ่ายประจ าท่ีบางคร้ังก็เตรียมเอกสารต่างๆ  ไม่พร้อม  ขอ้มูลส าคญัไม่มีใหส้ภาเทศบาลพิจารณาท า
ใหก้ารพิจารณาด าเนินการต่อไปไม่ไดส้าเหตุปัญหาการทางนิติบญัญติัของเทศบาลคือ การท างาน
ทางเอกสารของเจา้หนา้ท่ี  การใชบุ้คลากรไม่เหมาะสม  ขอ้มูลการเสนอร่างเทศบญัญติัต่าง ๆ ไม่มี
การปรึกษาหารือก่อนด าเนินการส่งเอกสารไม่ทนัเวลา  

     5) ปัญหาเร่ืองการไม่เขา้ใจในบทบาทอ านาจหนา้ท่ีของฝ่ายนิติบญัญติัอยา่ง
ลึกซ่ึงวา่อ านาจหนา้ท่ีของฝ่ายนิติบญัญติันั้นตอ้งปฎิบติัหนา้ท่ีในการตราเทศบญัญติัและการ
ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร 
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     6) ปัญหาการตรวจสอบฝ่ายบริหาร เน่ืองจากดา้นโครงสร้างท่ีพบคือสมาชิก
สภาเทศบาลท่ีเป็นสตรีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีสนบัสนุนนายกเทศมนตรีดงันั้นการท าหนา้ท่ีในการ
ตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจจึงท าไดย้าก เพราะวา่เป็นกลุ่มเดียวกนัเม่ือเสนอร่างเขา้สภาเทศบาลจะมี
การประชุมอยา่งไม่เป็นทางการทุกคร้ังท่ีมีเร่ืองส าคญัไม่วา่จะเก่ียวกบัร่างเทศบญัญติัทัว่ไปหรือร่าง
เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมดงันั้นจาก
การสังเกตจึงพบวา่การท าหนา้ท่ีของฝ่ายนิติบญัญติัของเทศบาลไดมี้การควบคุมโดยฝ่าย
นายกเทศมนตรีเป็นปัญหาเน่ืองจากจะไม่มีการตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายนายกเทศมนตรีท า
ใหก้ระบวนการทางนิติบญัญติัของเทศบาลกลายเป็นองคก์รแห่งการวิง่เตน้หรือการล็อบบ้ี  
(lobbying)  ซ่ึงไดก้ลายเป็นวฒันธรรมแบบสมยอม(collosion) ขององคก์รมานานแลว้ 
        สรุปจากการสัมภาษณ์พบวา่ ในความเป็นสตรีไม่เป็นปัญหาต่อการท า
หนา้ท่ีในกระบวนการทางนิติบญัญติัของเทศบาล  แต่ยงัพบปัญหาเร่ืองประสบการณ์ในพิจารณา
กลัน่กรองการตราเทศบญัญติัท่ีสมาชิกคร่ึงหน่ึงท่ีสัมภาษณ์ยงัคงไม่มีความมัน่ใจและยงัไม่เขา้ใจ
กระบวนการทางนิติบญัญติัอยา่งลึกซ้ึง  ดงัตวัอยา่งค าสัมภาษณ์ท่ีจะยกมาเสนอดงัต่อไปน้ี 
      “...ปัญหาส าหรับสตรีเก่ียวกบักระบวนการนิติบญัญติัในเทศบาลท่ีผา่น
มาก็ไม่มีปัญหาเร่ืองในกระบวนการตราเทศบญัญติัเพราะวา่ไม่มีใครท่ีดูถูกความรู้ความสามารถ
ของใครต่างก็ใหเ้กียรติกนัท่ีส าคญัเวลานายกเทศมนตรีเสนอญตัติร่างเทศบญัญติัเขา้สภา...”                         
(กรุณา  สิริยะเสถียร  สัมภาษณ์  2556) 
    “...ไม่มีหรอกการท าหนา้ท่ีในการตราเทศบญัญติั เห็นวา่เราเป็นฝ่าย
เดียวกนัไม่ใช่ฝ่ายคา้นเราตอ้งร่วมมือกนัท าตามขอ้ตกลงท่ีฝ่ายบริหารเสนอแต่ตอ้งไม่เกิดความ
เสียหาย...”  (สุรีย ์ ประทุมพวง  สัมภาษณ์  2556) 
    “...ตวั สท.เองไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองการท างาน แต่ส่วนมากเป็นเร่ืองของ
เอกสารไม่พร้อมบา้ง...”  (นิตยา  เคารพธรรม  สัมภาษณ์  2556) 
    “...ไม่มีปัญหาอะไรในการเป็นฝ่ายนิติบญัญติัเราต่างให้เกียรติการท า
หนา้ท่ีกนั เสียงเดียวเหมือนกนั...” (ษุภากร  สวสัดิชยั  สัมภาษณ์  2556) 
    “...เป็นผูห้ญิงก็ดีตรงท่ีคนส่วนมากใหค้วามเอ็นดูเพราะเป็นนอ้งใหม่
สมยัแรกถามวา่มีปัญหาตอบวา่มีบา้งตรงท่ีความมัน่ใจของตนเองเพราะยงัไม่มีประสบการณ์ความท่ี
เป็นคนใหม่ก็มีบา้งท่ีความรอบรู้เร่ืองต่างๆของเทศบาล  แต่ก็พยายามเรียนรู้ใหม้ากข้ึน...”                               
(ทรรศนีย ์ นวสิทธ์ไพศาล  สัมภาษณ์  2556) 
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    “...เจอปัญหากบัเจา้หนา้ท่ีเทศบาลบางทีเราขอความร่วมมือใหท้ าก็ชา้ไม่
ทนัการณ์เราก็ลงมือท าเองเกณฑช์าวบา้นมาร่วมกนับา้งจนงานส าเร็จตรงน้ีก็น่าเป็นปัญหา...”                 
(ดารณี  โฉมเผอืก สัมภาษณ์  2556) 
    “...ปัญหาในการพิจารณาเทศบญัญติัต่างๆ  ยงัไม่เคยเกิดข้ึนเพราะวา่ทุก
คร้ังจะมีการประชุมกนัก่อนจะประชุมจริง บางคร้ังก็อนุโลมใหบ้า้งถา้จ าเป็น...”                                        
(สวาท  เกียรติภทัรชยั  สัมภาษณ์  2556) 
    “...ปัญหาของผูห้ญิงส าหรับฉนัไม่มีเพราะวา่ก่อนมาเป็นชาวบา้นเขารู้จกั
ดี แต่เร่ืองของเทศบาลยงัไม่มีประสบการณ์มากพดูง่ายๆคือยงัไม่ค่อยมัน่ใจในตวัเองบางเร่ือง...”   
(อุดมลกัษณ์  แกว้ทอง  สัมภาษณ์  2556) 
    “...เราเขา้ใจดีวา่สิทธิชายหญิงเท่าเทียมกนัเสมอภาค ชายท างานต่างๆได้
หญิงก็ท าได ้ ประชาชนเขาเห็นความตั้งใจของเราเห็นวา่เราน่าจะท าอะไรท่ีเป็นประโยชน์ใหชุ้มชน
เทศบาลไดจึ้งไม่ค่อยมีปัญหาในความเป็นหญิง...”  (สุขวสา  ชุนถนอม  สัมภาษณ์  2556) 
      “...เป็นมาสองสมยัก็ท างานไดต้ามปกติปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัความเป็น
ผูห้ญิงก็คือร่างกายเราไม่แกร่งเหมือนผูช้ายบางคร้ังก็เป็นอุปสรรคบา้งแต่ก็ไม่มีหนกัอะไร...”                    
(รจริน  เหลืองไพโรจน์  สัมภาษณ์  2556) 
    “...ฝ่ายสภาเราทั้งหมดเป็นกลุ่มเดียวกนัปัญหาจึงไม่มีในเร่ืองการ
พิจารณาเทศบญัญติัต่างๆ  ของเทศบาล...” (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าดบัท่ี  156  สัมภาษณ์  
2556) 
      ดงันั้นจากผลการศึกษาจึงไดพ้บพฤติกรรมของฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่าย
บริหารของเทศบาลในประเด็นท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ และสรุปเป็นแผนภาพดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
                             

6
 ตามล าดบัรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบทท่ีสมัภาษณ์  ในภาคผนวก ค 
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ภาพท่ี  4.1  แสดงถึงกระบวนการทางนิติบญัญติัของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลในจงัหวดันครปฐม 
        ในการพิจารณาร่างเทศบญัญติัร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ร่างเทศ 
        บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

 
 
สภาเทศบาล
พิจารณาร่างเทศ
บญัญติัทัว่ไป 
3  วาระ 
-รับหลกัการ 
-แปรญตัติ 
-ลงมติ 

สภาเทศบาล
พิจารณาร่างเทศ
บญัญติั
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี/
ร่างเทศบญัญติั
งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม 
3 วาระ 
-รับหลกัการ 
-แปรญตัติ 
-ลงมติ 
 

การยกร่างเทศบญัญติั/ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
/ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

การประชุมอยา่งไม่เป็น
ทางการ(นอกรอบ) ชาย-หญิง
ระหวา่งสมาชิกสภาเทศบาล

(กลุ่มท่ีสนบัสนุน
นายกเทศมนตรี)กบั 
นายกเทศมนตรี 

ร่างเทศบญัญติัฯผา่นความเห็นชอบ
และใชบ้งัคบั โดยไม่มีการอภิปราย  
แปรญตัติและลงมติใหค้วามเห็นชอบ 

สร้างความเขา้ใจ  ลดความขดัแยง้ใน
ชุมชน  มีพนัธสัญญาทางสังคม 
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2.  การวเิคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้จากเอกสารการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
   
 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล จ านวน  15 
แห่งและท่ีไดท้  าการสัมภาษณ์เชิงลึก สมาชิกสภาเทศบาลเฉพาะท่ีเป็นสตรีโดยสรุป ดงัน้ี 
  2.1  บทบาทในการเสนอร่างหรือมีส่วนร่วมในการเสนอร่างเทศบัญญตัิทัว่ไป 
   1)  บทบาทในการเสนอร่างเทศบญัญติัทัว่ไปจากการวิเคราะห์ขอ้มูล
เอกสารรายงานการประชุมของเทศบาลต าบลทั้ง 15  แห่ง  ท่ีเก่ียวกบัการเสนอร่างเทศบญัญติัในการ
เสนอร่างเทศบญัญติัทัว่ไป  พบวา่ในรายงานการประชุมของเทศบาลต าบลทั้ง  15  แห่ง   ไดมี้การ
เสนอญตัติร่างเทศบญัญติัทัว่ไปของฝ่ายนิติบญัญติัมีเพียงการเสนอโดยฝ่ายนายกเทศมนตรี 
   2)  บทบาทในการมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนใหป้ระชาชนเขา้ช่ือเสนอร่างเทศ
บญัญติัทัว่ไป โดยฝ่ายนิติบญัญติัจากการวเิคราะห์เอกสารรายงานการประชุมและการสัมภาษณ์เชิง
ลึกพบวา่  เน่ืองจากเห็นวา่เป็นหนา้ท่ีของฝ่ายนายกเทศมนตรีจะตอ้งเสนอญตัติร่างเทศบญัญติัทัว่ไป
เขา้สภาเทศบาลเพื่อใหส้ภาเทศบาลพิจารณาใหค้วามเห็นชอบหรือไม่ใหค้วามเห็นชอบดงันั้นจึงไม่
มีการร่วมกนัหรือสนบัสนุนใหป้ระชาชนเขา้ช่ือเพื่อเสนอร่างเทศบญัญติัทัว่ไป 
  2.2  บทบาทด้านการอภิปรายร่างเทศบัญญตัิ 
   1)  บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเป็นสตรีในการพิจารณาร่างเทศบญัญติัทัว่ไป
จากเอกสารรายงานการประชุมจ านวน  15 แห่งและการสัมภาษณ์เชิงลึก  พบวา่ ไม่มีการอภิปราย
ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรีในท่ีประชุมขั้นวาระรับหลกัการมีเพียงการอภิปรายของ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นชายเท่านั้นท่ีไดแ้สดงบทบาทน้ี 
   2)  บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรีในการพิจารณาร่างเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจากเอกสารรายงานการ
ประชุมทั้ง  15  แห่ง และการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรีมีบทบาท
การอภิปรายพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมหรือการประชุมพิจารณาญตัติอ่ืนๆ ในท่ีประชุมสภาการอภิปรายของสมาชิก
เทศบาลในภาพรวมยงัมีนอ้ยคร้ังมากซ่ึงจากเอกสารจ านวน 15แห่งส่วนใหญ่เป็นการอภิปรายของ
สมาชิกเทศบาลท่ีเป็นชาย ซ่ึงจะเป็นคนเดิมๆ ท่ีจะใชสิ้ทธิอภิปราย ในประเด็นลกัษณะเป็นการ
โตต้อบกนัระหวา่งสมาชิกสภาเทศบาลกบันายกเทศมนตรีหรือผูส้นบัสนุนฝ่ายบริหาร 
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  2.3  บทบาทด้านการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั 
   1)  บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเป็นสตรีในการพิจารณาร่างเทศบญัญติั
ทัว่ไปขั้นแปรญตัติ จากเอกสารรายงานการประชุมจ านวน  15 แห่ง  และการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
วเิคราะห์ขอ้มูลเอกสารรายงานการประชุมพบวา่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรี  ไม่เคยมีการ
เสนอหรือสงวนค าแปรญตัติร่างเทศบญัญติัทัว่ไป 
   2)  บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรีในการพิจารณาร่างเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในขั้นการแปรญตัติ
จากเอกสารรายงานการประชุมทั้ง 15  แห่ง และการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่จ านวน  2  แห่ง  ระบุวา่
บางคร้ังในการแปรญตัติเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม จะกระท าต่อเม่ือไม่มีการพดูคุยกนัอยา่งไม่เป็นทางการ(นอกรอบ)ระหวา่งฝ่ายสภา
เทศบาลกบันายกเทศมนตรีซ่ึงท าใหเ้กิดขอ้สงสัยต่างๆ ถึงความไม่ชดัเจน ของการจดัสรร
งบประมาณ การตั้งงบประมาณเกินความจ าเป็น หรือไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงกบัประชาชน  แต่
ส่วนมากท่ีพบนั้นไดมี้การพิจารณากนัอยา่งไม่เป็นทางการกบัฝ่ายต่างๆ  กนัอยา่งลงตวัแลว้จึงน าเขา้
สภาเทศบาลพิจารณา ดงันั้นจึงไม่มีการสงวนค าแปรญตัติหรือเสนอค าแปรญติัแกไ้ขร่างเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเทศบญัญติัรายจ่ายเพิ่มเติมถึงแมว้า่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญตัติแต่ไม่มีการเสนอแปรญตัติหรือสงวนค าแปรญตัติไม่มีการปรับแกค้  าแปรญตัติ  โดยท่ี
ประชุมคณะกรรมการแปรญตัติจะมีมติให้คงร่างเดิมตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
  2.4  ด้านการลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญตัิ จากการ
วเิคราะห์เอกสารรายงานการประชุม  จ  านวน  ทั้ง 15  แห่ง   และการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่สมาชิก
สภาเทศบาลท่ีเป็นสตรีทั้งหมดไดเ้ขา้ประชุมสภาเทศบาลในพิจารณาร่างเทศบญัญติัขั้นวาระการลง
มติทุกคร้ังและจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งใหเ้หตุผลประกอบดว้ยวา่เพราะทราบและเขา้ใจดีวา่
ขั้นวาระการลงมติใหต้ราหรือไม่ใหต้ราร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างเทศ
บญัญติัรายจ่ายเพิ่มเติม  ถือเป็นเร่ืองส าคญัมาก หากเสียงสนบัสนุนเห็นชอบของสภาเทศบาลลงมติ
ไม่ใหค้วามเห็นชอบร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างเทศบญัญติัรายจ่ายเพิ่มเติม  
จะมีผลกระทบกบัประชาชนหลายประการ เช่น โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมสาธารณูปโภคจะไม่ได้
รับการแกไ้ขประชาชนเดือดร้อน และอาจส่งผลใหมี้การยุบสภาเทศบาลต าบลตามท่ีกฎหมาย
บญัญติัไวก้็ได ้
   จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและจากการศึกษาเอกสารบนัทึกรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลในจงัหวดันครปฐม  จ านวน  15  แห่ง  ในการพิจารณาร่างเทศบญัญติัทัว่ไป  ร่างเทศ
บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือร่างเทศบญัญติัรายจ่ายเพิ่มเติม  ยงัพบวา่ไดมี้การประชุม
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อยา่งไม่เป็นทางการระหวา่งนายกเทศมนตรีกบัสมาชิกสภาเทศบาล  ทั้งก่อนการยกร่างเทศบญัญติั
และก่อนการพิจารณาในวาระท่ี 1ขั้นรับหลกัการ เพื่อก าหนดกรอบแนวทางพิจารณาการประชุม
สภาเทศบาลอยา่งไม่เป็นทางการใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งฝ่ายสภาเทศบาลกบัฝ่าย
นายกเทศมนตรีเป็นผลใหก้ารประชุมสภาเทศบาลไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2547  ท่ีก าหนดใหมี้การ
อภิปรายร่างเทศบญัญติันั้นเพื่อใหก้ารพิจารณาร่างเทศบญัยติัเป็นไปดว้ยความรอบคอบอนัเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของเทศบาลท่ีตอ้งการใหมี้การแสดงคิดเห็นจากสมาชิกสภาเทศบาลสรุปจาก
การวเิคราะห์ขอ้มูลสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีเป็นสตรีไม่มีบทบาทในการเสนอร่างหรือร่วมเสนอ
ยกร่างเทศบญัญติั การอภิปรายสนบัสนุนซกัคา้นหรือโตแ้ยง้ร่างเทศบญัญติัการลงมติไม่รับหลกัการ  
การแปรญตัติ และการลงมติไม่เห็นชอบกบัร่างเทศบญัญติัทัว่ไปและเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยท่ีกระบวนการทุกขั้นตอนดงักล่าวไม่มี
ปัญหาอุปสรรคใดๆ ถา้ไดมี้การประชุมอยา่งไม่เป็นทางการ(นอกรอบ) จึงสรุปเป็นแผนภาพดงัน้ี 
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ภาพท่ี   4.2  แสดงการวเิคราะห์ปรากฎการณ์เก่ียวการมีขอ้ตกลงการประชุมอยา่งไม่เป็นทางการ     
       (นอกรอบ) ก่อนการประชุมพิจารณาร่างเทศบญัญติัของเทศบาลต าบล 
 
   จากภาพท่ี  4.2  แสดงการวิเคราะห์ปรากฎการณ์เก่ียวการมีขอ้ตกลงการประชุม
อยา่งไม่เป็นทางการ  (นอกรอบ) ก่อนการประชุมพิจารณาร่างเทศบญัญติัของเทศบาลต าบล พบวา่
เป็นปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนมานานแลว้ เสมือนเป็นธรรมเนียมปฎิบติัท่ีไดมี้การสืบทอดกนัมาหากไม่
มีการด าเนินการตามน้ีแมว้า่เป็นกลุ่มเดียวกนัท่ีสนบัสนุนนายกเทศมนตรีแต่ก็อาจมีการอภิปราย
คดัคา้นหรือลงมติไม่เห็นชอบกบัร่างเทศบญัญติันั้นได ้
   จากการวเิคราะห์ขอ้มูลการตราเทศบญัญติัทัว่ไปของเทศบาลต าบลทั้ง 15  แห่ง 
พบวา่การตราเทศบญัญติัของเทศบาลต าบลทั้งหมดเป็นเร่ืองท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือบงัคบัใหต้อ้ง
ตราเป็นเทศบญัญติัเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและสอดคลอ้งกบักฎหมายจดัตั้งเทศบาลรวมถึง

ไม่มีการเสนอ 
แปรญตัติการสงวน
ค าแปรญตัติ/แปร

ญตัติ 

ลงมติใหค้วาม
เห็นชอบตราร่างเทศ
บญัญติัทุกฉบบั 

 
ไม่มีการอภิปรายใน

สภาเทศบาล 

ขอ้ตกลงการประชุม
อยา่งไม่เป็นทางการ

(นอกรอบ) 
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กฎหมายการกระจายอ านาจใหท้อ้งถ่ิน  ซ่ึงตราข้ึนในช่วง ปี   2543  -   2555   เป็นเทศบญัญติัใน
เร่ืองเดียวกนัแต่แตกต่างกนัตรงท่ีการบงัคบัใชเ้น่ืองจากการจดัตั้งหรือยกฐานะของแต่ละเทศบาลมี
ช่วงเวลาท่ีไม่ตรงกนั จ านวน  15  เร่ือง  ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี  4.2  แสดงการวเิคราะห์เทศบญัญติัทัว่ไป ของเทศบาลต าบล 
 

 

ท่ี เทศบญัญติัเทศบาลต าบล  เร่ือง 
  

1 เร่ือง  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. ... 

2 เร่ือง  การก าหนดเกณฑก์ารลดหยอ่นท่ีดินท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  พ.ศ. ... 

3 เร่ือง  การจดัการส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ. ... 
4 เร่ืองสถานท่ีจ าหน่วยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.... 
5 เร่ืองการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ... 
6 เร่ืองการควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย  พ.ศ.... 
7 เร่ืองการควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ... 
8 เร่ืองการควบการเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์ พ.ศ.... 
9 เร่ืองการบริการน ้าประปา  พ.ศ. ... 

10 เร่ืองตลาด  พ.ศ. ... 
11 เร่ือง  การจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ... 
12 เร่ือง  ควบคุมการแต่งผม  พ.ศ. ... 

 
 


